



ข่าวรวมคำแถลง

Ramkhamhaeng University Newsletter

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักอักษร ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สันองคุณชาติ

ฉบับที่ ๓๗
๑๘ มกราคม ๒๕๓๑

ปีที่ ๑๗
ปีการศึกษา ๒๕๓๐
ราคา ๑๕ สตางค์



บุคลากร อววยเงิน คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 17 ตุลาคม อววยเงินโดยอดีตพระราชาคณะพระราชาธิบดีฯ แห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๒,๑๙๙๗ บาท ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ศึกชิงบริหาร งบฯกิจกรรมนส. 8 ล้านบาทเศษ ลงสมัคร 10 พรรค, ใช้สิทธิ์ 11 กุมภาพันธ์ นี้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ของที่ทำการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีพรรคนักศึกษาต่าง ๆ ที่จัดทะเบียนโดยถูกต้องตามข้อบังคับ ม.ร. มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.ส.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2531 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการปราศรัยใหญ่หาเสียงรวมของทุกพรรคที่ลงสมัคร ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2531 และวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำหรับวันเลือกตั้งกำหนดให้เลือกตั้งด้วยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์จบบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 09.00 - 16.00 น.

- พรรคนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และได้ส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา มีหมายเลขประจำพรรคดังนี้ หมายเลข 1 พรรคสามแสงทอง (นายวิมล เชิดชูชน), หมายเลข 2 พรรคเทอดราม (นายสตีลย์ นุ่นสุ), หมายเลข 3 พรรคกระแสดวง (นายทวิวงศ์ ดิษฐรัมย์), หมายเลข 4 พรรคอธิปัตย์ (นายจักรพันธ์
- แย้มวงษ์ศรี), หมายเลข 5 พรรคนักศึกษา 5 ประสาน (นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร), หมายเลข 6 พรรคพลังรวม (นายอำนาจ ทิพย์มณฑะเชียร), หมายเลข 7 พรรคสังฆธรรม (นายวัชรเพชรทอง), หมายเลข 8 พรรคพัฒนาปัญญาชน (นายสิริพงษ์ ไชยทองพันธ์), หมายเลข 9 พรรคพิทักษ์ธรรม (นายไพศาล เชาวนะ) และ หมายเลข 10 พรรคเปลวเทียน (นายรัชชา ลอยประโคน)

อ่านต่อหน้า 11

ประธานรัฐสภา, ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร.ม.ต.ท.ท.ท. ต่างให้การสนับสนุน น.ร.ม.ร.

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 5-12 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น "ข่าวรวมคำแหง" ขอนำความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน นายชวน หลีกภัย และ ดร.สุปิน ปิ่นขยัน มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านทราบทั่วกัน

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว่า ปิติยินดีที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งผมเองก็มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เคยสอนในคณะนิติศาสตร์ และเขียนตำราของจำนำคำประกันไว้ให้ด้วย ผมขอยืนยันว่าจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดไป

ฯพณฯ ประธานรัฐสภา กล่าวถึงความหวังของตัวเองว่าอยากเห็นพวกเราคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาทางด้านกฎหมาย เพราะว่าเป็นหลักสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทางด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า เป็นแหล่งที่เปิดโอกาสให้กับคนโดยไม่เลือกฐานะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นในการหาความรู้ใส่ตัว

ฯพณฯ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนจบจนได้รับปริญญาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการออกไปทำงาน มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญสำหรับคุณสมบัติของบัณฑิตที่จะออกไปทำงาน ตั้งแต่เรื่องของกิริยามารยาท คุณธรรม และความสำคัญในการรับผิดชอบต่อการสังคมส่วนรวม ผมว่าบัณฑิตที่ออกไปทำงานไม่ว่าในฐานะหรือตำแหน่งใด ถ้าทำงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อส่วนรวมย่อมมีค่าและน่าชื่นชมกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ ๆ ซึ่งใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ส่วนตัว นายชวน หลีกภัย ได้ฝากข้อคิดแก่บัณฑิตว่า เมื่อออกไปทำงานอะไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงส่วนรวมและประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งขอฝากท่านอาจารย์ผู้สอน ขอให้ย้ำเรื่องคุณธรรมควบคู่ไปกับวิชาความรู้ในทุกครั้งที่สอนด้วย

ส่วน ดร.สุปิน ปิ่นขยัน รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า ผมรู้สึกดีที่รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับเกียรติสูงสุดในวงการการศึกษา ผมรู้สึกภูมิใจมากครับ

อ่านต่อหน้า 11



ประชุมหัวหน้าภาคสอบ มหาวิทยาลัยประชุมหัวหน้าภาคสอบ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบซ่อมของภาค 1/2531 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 ณ สำนักงานนายกอาจารย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมบุญ ไสยกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.พิณแสง รองอธิการบดีทั่วไป รองศาสตราจารย์พรณี ประเสริฐวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์จันทน์ ธานีวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและโครงการพิเศษ อาจารย์อเนชชัย นิยมน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการการวิจัยและการทดสอบประเมินผล และรองศาสตราจารย์ พันทิพา สุทธารัตน รองประธานคณะกรรมการประสานสัมพันธ์ ร่วมกันชี้แจงแนวปฏิบัติ

ระบบการศึกษาใหม่ของรามฯ

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าระบบการศึกษาที่ได้ดำเนินการมาแล้วใน 16 ปีที่ผ่านมา ในปีที่แรก ๆ ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันโดยทั่วไป และหลายคนไม่เห็นด้วยในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาดังกล่าวเป็นความเคยชินของชาวรามคำแหงถือว่าเป็นเรื่องปกติ

ในปีการศึกษา 2530 นี้ ม.ร. ได้แนะนำระบบการศึกษาใหม่โดยมีภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน 1, 2 โดยเหตุที่รามคำแหงเป็นสถาบันขนาดใหญ่ การดำเนินนโยบายใด ๆ นั้นค่อนข้างลำบากหากนโยบายนั้นขาดหลักการและเหตุผล อาจารย์เชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ในครั้งนี้

จะนำมาซึ่งมิติใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบกับการนำภาคฤดูร้อน 1 และ 2 มาดำเนินการในรามคำแหงนี้เมื่อได้สอบถามความคิดเห็นของหลายฝ่ายแล้วพบว่า มีผลดีในทุกด้าน นับตั้งแต่การเปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น การปรับระบบตามมาตรฐานสากล ในด้านการสอบไล่และวัดผลผู้เข้าราชการวัดผลจากสถาบัน อีทีเอส (Education Testing Service) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา บอกว่า ยิ่งวัดผลมากขึ้น ยิ่งทำให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

ม.ร.อนุมัติปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ ภาคฤดูร้อน 1 ลงทะเบียน 1-5 เมษายน; บรรยาย 7 เมษายน-4 พฤษภาคม สอบไล่ 6-15 พฤษภาคม 2531 ภาคฤดูร้อน 2 ลงทะเบียน 17-21 พฤษภาคม 2531 บรรยาย 23 พฤษภาคม-



18 มิถุนายน, สอบไล่ 20-29 มิถุนายน 2531 เห็นไหมครับ นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวเป็นปกติ

อาจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมั่นใจว่า สิ่งนี้ ม.ร. กำลังดำเนินการนี้ จะเป็นมิติใหม่ในวงการมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจารย์เชื่อว่า รามคำแหงจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้ปฏิรูประบบการศึกษา หากนักศึกษา มีความเห็นอย่างไร ขอเพียงแต่เขียนมา..... ขอเพียงแต่ส่งเสียงมา.....

Thank You!
(ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมบุญ ไสยกสิทธิ์)

“บัณฑิตเกิดเต็มศักดิ์” ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 13

7 มกราคม 2531



ศาสตราจารย์จรัส เขมะจารุ
นิตศาสตราจารย์บัณฑิตศึกษาศาสตร์



นายจันทน์ ทองประเสริฐ
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา



นางสาวธาวร วงศ์ขจรอยู่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษ์

8 มกราคม 2531



นายชวน หลีกภัย
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์



ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สวัสดิ์ชูชัย
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์



พลตำรวจโทประทีป สันติประภพ
นิตศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์

9 มกราคม 2531



ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ สุวรรณกุล
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์



นางสิริ ทวีนิพนธ์
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา



นายอร อารีเจริญเลิศ
นิตศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์

10 มกราคม 2531



นายบรรหาร ศิลปอาชา
นิตศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์

11 มกราคม 2531



นายอนันต์ อนันตกุล
นิตศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์

12 มกราคม 2531



ศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปิณฑนาภ
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชี



นายประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์



นายสุวิทย์ รังสิตพล
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์



นายอานวย อินทภูติ
ปรัชญาคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ตอบ จดหมาย

จากนักรักษารหัส 302154483

ถาม (1) ม.ร. มีชืหคำบรรายยแต่ละวิชาชยหรือไม่ ถ้ามีจะชื้อได้ทีไหน ในกรณีทีไม่มีชย จะชื้อคำบรรายยทีชียงนอก ม.ร. แต่ละวิชานันจะเหมือนคำบรรายยใน ม.ร.หรือไม่ อย่างไร (เพราะบางวิชาชียงกย เช่น แคลคูลัส 1, แคลคูลัส 2 จึงอยกามีชืหคำบรรายยประกอบการเรียนด้วยตนเอง)

(2) คำบรรายยทางโทรทศน์เหมือนหรือแตกต่างจากคำบรรายยในห้องเรียนที ม.ร. หรือไม่อย่างไร ผมหมายถึงเนื้อหาสาระนะครับ

(3) วันเวลาของการสอบภาคดูรื้อน จะเหมือนกับวันและเวลาสอบในภาคปกติทีลงใน ม.ร. 30 หรือไม่อย่างไร

(4) ถ้าผมลงทะเบียนเรียนในภาค 1/30 จำนวน 6 วิชา สมมุติว่าสอบตก 2 วิชา ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมคือจะไปสอบแก้ตัวในภาค 2/30 จะได้ใหม่ ถ้าได้จะเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร

(5) ได้ทราบมาว่าที ม.ร. มีนโยบายส่งผลสอบมาที่บ้าน สำหรับนักรักษารหัส 29 และรหัส 30 โดยส่งผลสอบมาให้ทุกวิชา ทุกภาคเรียนใช่หรือไม่

ตอบ

1) ม.ร. มีตำราคำบรรายยวิชาต่าง ๆ จำหน่ายทีฝ่ายตำราฯ อาคารสายสี่โอ

2) เนื้อหาสาระคำบรรายยทางโทรทศน์และคำบรรายยในห้องเรียนเหมือนกัน แต่เนื่องจาเวลาในการบรรายยทางโทรทศน์มีน้อย จึงจำเป็นต้องสรุปแต่สาระสำคัญ ๆ เท่านั้น แต่การบรรายยในห้องเรียนซึ่งมีเวลามากกว่า จึงสามารถอธิบายหรือบรรายยในรายละเอียดได้มากกว่าการบรรายยทางโทรทศน์

3) ไม่แน่นอน คุณจะทำรวันเวลาการสอบภาคดูรื้อนได้จาก ม.ร. 30 ของภาคดูรื้อน

4) ไม่ได้ ในกรณีทีคุณสอบตกในบางวิชาในภาค 1/30 คุณจะไม่สอบซ่อมก็ได้ แต่คุณจะไปลงทะเบียนเรียนวิชาทีสอบตกได้ในภาค 2/30 เหมือนการลงทะเบียนเรียนปกติโดยเสียค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

5) ไม่ใช่ การส่งผลสอบมาให้นักรักษาทีบ้าน นั้น เท่าทีเคยปฏิบัติมานั้น ได้ส่งผลสอบเฉพาะนักรักษาชั้นบปี 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีนโยบายใหม่เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ผลสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แจกสำหรับนักรักษาทุกคน ทุกชั้นบปี และทุกกระบวนวิชา โดยเริ่มพิมพ์ตั้งแต่ผลของการสอบซ่อมภาค 2 และภาคดูรื้อน/2529 เป็นต้นไป นักรักษาคิดต่อรับผลสอบซ่อมนี้จากสำนักงานเลขานุการคณะทีต้นสังกัด ส่วนในภาคถัดไป มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะส่งผลสอบไปให้ทีบ้าน โดยนักรักษาต้องแจ้งทีอยู่ปัจจุบัน

จาก นักรักษารหัส 3060

ถาม (1) ถ้าหยุดเรียนไป 1 ภาคการศึกษาปกติ แล้วจึงไปลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จะได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรถ้าไปลงทะเบียน

(2) ในกรณีทีขาดสอบในภาค 1 และไม่ได้สอบซ่อมจะลงทะเบียนวิชาเดิมในภาค 2 ได้หรือไม่

(3) จะหมดสถานภาพการเป็นนักรักษาหรือไม่ ถ้าหยุดเรียนไป 1 ภาคการศึกษาปกติ

ตอบ (1) ได้ และเมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป จะต้องเสียค่ารักษาสถานภาพเฉพาะภาคการศึกษาปกติภาคละ 150 บาท

(2) ได้

(3) ไม่หมดสถานภาพ

บรรณาธิการ

ตำราออกใหม่

เลขพิมพ์	รหัสวิชา	ผู้แต่ง
30459	CH 113 (H)	รศ. มานพ พรหมณโชติ ผศ. ดร. มานพ ตั้งสมรพงษ์ อ. วชิร ชาติกิตติคุณวงศ์ ลดาวัลย์ ยมจินดา
30373	AD 305 (S)	สื่อโฆษณา
30359	ED 313	หลักสูตรมัธยมศึกษา
29455	GE 224 (H)	คู่มือภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
30336	HI 455	ประวัติศาสตร์เยอรมันสมัยใหม่
3060	MA 323	การวิเคราะห์เทเวเตอร์
30324	PY 211	ปรัชญาศาสนา
30374	SP 303	การพูดสำหรับผู้นำ
30223	TH 436	ชดกกับวรรณกรรมไทย
29232	ZO 431	หลักวิทยาศาสตร์
3058	LA 214	กฎหมายแรงงาน
30210	LA 465	กฎหมายอากาศ

ข่าวโดย ชวรัตน์ รัตนนิคิมกุล

แข่งหมากกุกไทยชิงถ้วยอธกรบตี

นายปริษา ประชุมพัฒน์ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักรักษา กองกิจการนักรักษา แจ้งว่า ศูนย์นันทนาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของงานบริการและสวัสดิการนักรักษา จะจัดการแข่งชันกีฬาหมากกุกไทยชิงถ้วยเกียรติยศของอธกรบตีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2531 ณ บริเวณชั้นล่างและชั้นลอยอาคารศิลาอาสน์ (SAB) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อสร้างความสนใจในกิจกรรมนันทนาการแก่ประชากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทีน่าสนใจ มีคุณค่า มีสาระ ทั้งในด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะต่าง ๆ และการพักผ่อนหย่อนใจอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณค่า

- เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ประชากรรามคำแหง ศูนย์นันทนาการ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากกุกไทยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักรักษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์นันทนาการจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2531 อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักรักษา ท่านใดสนใจทีจะเข้าร่วมการแข่งขัน หรือต้องการหาประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาหมากกุกไทย ขอเชิญสมัครได้ที่ศูนย์นันทนาการงานบริการและสวัสดิการนักรักษา อาคารศิลาอาสน์

"คาดว่าจนถึงวันสุดท้ายทีเปิดรับสมัคร จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันทีสนุก ตื่นเต้น และได้รับการสนใจจากประชากรของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีของรางวัล คือถ้วยรางวัลของท่านอธกรบตีแล้ว ยังมีสิ่งของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย" หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักรักษากล่าว

สอบสี่ทีได้เกรด G ต่อจากหน้า 8

บทสรุป

การสอบให้ผ่านเป็นสิ่งไม่ยาก เพราะเป็นภาระหน้าที่หลักของการเป็นนักรักษาอยู่แล้ว แต่การสอบให้ได้เกรด G เป็นเรื่องทีต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีความรู้ดี ความเข้าใจดี ความจำดี และยังมีสติรู้จักรวิธีการสอบทีดี ด้วยการสอบให้ได้เกรด G นั้น ไม่ใช่ดูหนังสือคืนเตี (เพื่งสอบในวันรุ่งขึ้น แต่ต้องเตรียมตัวมาตั้งแต่คืนก่อน) และ

นักรักษาสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าโครงการ A.F.S.



นางสาวกฤติยา อธิวิทส์ นักรักษาชั้นมัธยมศึกษาบปี 5 ของสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน A.F.S. รุ่นที่ 27 โดยจะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 1 ปี กำหนดเดินทางวันที่ 19 มกราคม 2531

"ข่าวรวมคว่าแตรง" ขอแสดงความยินดีด้วย และขออวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ภาพและข่าวโดยกรรมการประชาสัมพันธ์ ส.ร.ม.

ส.ร.ม.จำหน่ายใบสมัครสอบ และรับสมัครสอบ ม.ร. เพิ่มเต้ม

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายเวลาการรับสมัครนักรักษาเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาบปี 1 เพิ่มเต้มอีก โดยกำหนด วัน เวลาการจำหน่ายใบสมัครดังนี้คือ

จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 7-21 มกราคม 2531

รับสมัคร วันที่ 19-21 มกราคม 2531

ใบสมัครติดต่อชื้อได้ที่สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และจะทำการรับสมัครตั้งแต่วเวลา 09.00-15.30 น. สอบถามรายละเอียด โทรฯ 3180864

ข่าวโดยกรรมการประชาสัมพันธ์ ส.ร.ม.

เรียนอย่างจริงจังสม่ำเสมอ สะสมความรู้ไว้เนิ่นหนา มีการประเมินผลการเรียนของตนเองเป็นระยะ ๆ จนสามารถให้ความมั่นใจแก่ตนเองได้ว่ามีความรู้ความสามารถถึงขั้นแล้ว การเรียนให้มีความรู้ขั้นนี้ผู้เรียนจะรู้ตัวเองทีว่าตนเองอยู่ในระดับใด ถ้าหากเรียนน้อยถูกหลักและมีความเข้าใจในโครงสร้างเนื้อหาวิชาทีศึกษา การสอบจึงเป็นการแข่งขันกับตัวเอง ผู้รู้ ยี่สิบ มารูเร อกาหนด เรตร ให้กับ ม่ง ดัก่อน จึง มีกรรมกรกผลด้วยซ้ำไป



■ **“ข่าวรามคำแหง” ฉบับที่ 37 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2531.....**
 ■ **เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อย** และได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
 บรรดาสื่อมวลชนหลายแขนง รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตรุ่นที่ 13 ณ
 อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 5-12 มกราคม 2531..... ■ **บินมารับด้วย**
 ตนเอง **Mr. Donn Larsen** นายคณบดีมหาวิทยาลัยอัทธนาสกา ซึ่งสภา
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาราชการบริหารทั่วไป ด้วยมติเอกฉันท์..... ■ **กำลังถือฮายอยู่ในความ**

‘สีทอง’

สนใจของคนทั่วไปขณะนี้ **โครงการภาคฤดูร้อน 1 และฤดูร้อน 2** เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของรามคำแหง
 เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก **“สีทอง”** เชื่อว่านโยบายนี้ เป็นมิติใหม่ของวงการศึกษ
 บ้านเรา โดยรามคำแหงเป็น **“ผู้นำ”** และคนที่จะ **“โซ้ย”** คือนักศึกษารามคำแหงทุกคน เพราะโอกาสจบเปิดกว้าง
 ขึ้น..... ■ **ข่าวจากคณะรัฐศาสตร์บ้าง** ผลการสรรหากรรมการประจำคณะฯ ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2530
 มีผู้ได้รับการสรรหาดังนี้...**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ทับสุวรรณ** ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครอง...**ผู้ช่วย**
ศาสตราจารย์วิเชษฐ เทพเฉลิม ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...**อาจารย์ ดร. บวร**
ประพุดดี ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการบริหารรัฐกิจ...และรองศาสตราจารย์กาญจน์ลักษณ์ พลาลัยิน ทำ
 หน้าที่เป็นกรรมการกลาง ซึ่งคณะฯ จะเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อแต่งตั้งต่อไป..... ■ **ข่าวนี้สำหรับ**



พบคุณวุฒิจิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.รณบุญ
 โสภารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ **Dr. Donn Larsen** นาย
 คณบดีมหาวิทยาลัยอัทธนาสกา ประเทศแคนาดา และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 กิตติมศักดิ์ สาขาราชการบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบและ
 ทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการประจำคณะฯ ณ ร
 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2531 ณ สโมสรนันทนาการฯ



แสดงความยินดี ของศาสตราจารย์เกษม
 นิลละมัย ประธานคณะกรรมการประจำคณะฯ และ
 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี หนังสือ
 พิมพ์พิเศษ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2531



สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ
 เเลือ รองศาสตราจารย์เกษม นิลละมัย
 คณะรัฐศาสตร์ในฐานะประธานกรรมการดำเนิน
 การสหกรณ์อ้อมกอดรักและสหกรณ์ฯ ณ มหาลัย
 รามคำแหง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2531

และฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา สวป. ...ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ -
 สุกรีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 คณะนิติศาสตร์และในเดือนกุมภาพันธ์ 2531
 สถาบันฯ มีโครงการจะอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพื่อ
 ให้สามารถนำไปใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้ **ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน ผอ. สถาบันฯ**
 เป็นวิทยากร...สำหรับคณะ/สำนักที่ต้องการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ติดต
 ได้ที่สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ในเวลาราชการ ซึ่งในขั้นแรกจะทา
 ฝึกฝนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการปฏิบัติงานในเรื่อง
 คอมพิวเตอร์ก่อน. ■ **ข่าวในแวดวงของนักศึกษา**
 ประจำสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2531 ณ เวทีลาน สวป. เก้า **ชมรม**
ศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม อ.ส.ม.ร. ได้จัดงานคนรับบ้าน ขึ้น โดยเชิญ
 าพณา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสว พัฒนิน และ
 ส.ส.สงขลา มาปาฐกถาเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยของชนชั้นผู้ยากไร้
 ใหม่สังคมแต่มีนักศึกษาให้ความสนใจน้อยแทบไม่น่าเชื่อ เพราะมีผู้ฟังเพียง
 ประมาณ 50 คน..... ■ เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2531 ณ หอประชุมใหญ่
 เอดิ. 1 **ชมรมปาฐกถาและคำขวัญ อ.ส.ม.ร.** ได้จัดงาน มหกรรมคนปาก
 มีผู้ฟังแน่นตั้งหอประชุมใหญ่ เพราะมีรายการข่าวที่เรื่อง **“คุณภาพชีวิต**
แบบไทย ๆ ทุกอย่างได้เข้าเยี่ยม” โดย รศ. สุขุม นวลสกุล, อ. พนม ปิโรจน์,
 อ. ภาณีต กันตมาระ, อ. วสันต์ พงศ์สุประคินฐ, อ. สุวรงค์ วัฒนกุล,
 สมชาย นทองอี (รองประธานชมรมปาฐกฯ รามฯ) และมี กรรมการ
ธรรมเกษร เป็นผู้ดำเนินรายการ..... ■ สมัครงบไปแล้วในช่วงเช้าของวันที่
 15 มกราคม 2531 จำนวน 5 พรรค คือ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
 หมายเลข 1 พรรคสถานแสงทอง, หมายเลข 2 พรรคเทอดกรม, หมายเลข 3
 พรรคระแสธรรม, หมายเลข 4 พรรคอธิปัตย์, และหมายเลข 5 พรรค
 นักศึกษา 5 ประสาน ส่วนหมายเลข 6 เป็นต้นไป โปรดดูจากข่าวหน้า 1
 ของ **“ข่าวรามคำแหง”** ฉบับนี้..... ■ ปิดท้ายฉบับนี้ด้วยข่าวน่าสนใจ
รามคำแหงขอรับคุณวุฒิจิตติมศักดิ์ จากสภาวิทยาลัยอัทธนาสกาของ 5
 ที่มีทำข่าวการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการ
 องค์การนักศึกษา.....

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีฝีมือเชิงหมากกรูไทย ศูนย์นันทนาการ งานบริการ
 และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาหมากกรูไทย ซึ่งด้วยอิทธิพล ครั้งที่ 3
 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2531 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศิลาอาสน์ หอหมากกรูไทยที่สนใจสมัคร
 ได้ที่ศูนย์นันทนาการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-29 มกราคม 2531
 เสียค่าสมัครคนละ 10 บาท..... ■ บรรพัตัน ขอเชิญชวนเพื่อบุคลากรใน 4 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คือ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และสำนักบริหารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
 เข้าร่วมงานกีฬาประเพณีชิงถ้วยรางวัล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2531 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
 รามคำแหง มีกีฬาหลายประเภทแข่งขัน เช่น ฟุตบอล (ชาย) ฟุตบอล (หญิง) วิ่ง 100 เมตร (หญิง) ทีมละ 2 คน
 ฯลฯ..... ■ **ข่าวจากสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ ม.ร.** แจ่มแจ้งคณะ/สำนักใดที่จะติดต่อกับสถาบันบริการคอมพิวเตอร์
 ม.ร. เชิญได้ที่เบอร์โทร. 322, 154, 156 หรือ เบอร์ตรง 318-0050, 318-0859 หรือ..... ■ 4 ตึก สวป.และ
 อีกข่าวจากสถาบันบริการคอมพิวเตอร์เช่นกันจะทำการฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ - สุกรีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 กองกิจการนักศึกษา สวป.

บุคคลประจำฉบับ



รองศาสตราจารย์พินิจ รื่นโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
 ประวัติ เกิดเมื่อ 10 เมษายน 2475 ที่อำเภอบางพลี
 จังหวัดสมุทรปราการ ราชการชื่อ พวงเพ็ชร รื่นโรจน์ (ปัจจุบันรับ
 ราชการเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.)
 มีบุตรหญิง 1 ราย 2
 การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศ.ว.2) จาก
 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ศึกษาต่อที่แผนกฝึกหัดครูมัธยม (ผ.ค.อ.)
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบรุ่นที่ 6 แล้วไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย
 วิชาการศึกษาประสานมิตร (รุ่นที่ 2) เทอมร่วมรุ่นมี บรรจง
 ชูสกุลชาติ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับบรรจุตำแหน่งอาจารย์
 ตรี ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในขณะเดียวกันก็ได้รับ
 การคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Indiana

สหรัฐอเมริกา โดยทุน AID กลับมารับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา
 ปทุมวัน เมื่อ พ.ศ. 2502
 ประสบการณ์ รับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
 เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นกรรมการ
 ออกข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
 เป็นกรรมการร่วมเขียนตำราชีววิทยาทั่วไป ซึ่งยังเป็นตำราที่ใช้
 เรียนอยู่ที่ ม.ศ.ว. ปี พ.ศ. 2514 โอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัย
 รามคำแหง ในตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสอนและ
 ร่วมแต่งตำรา BI 103 และ SC 103 ได้มีประสบการณ์ร่วมวางหลัก
 สูตร คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมการ
 เปิด ร.ร. มัชฌิมสาธิต ม.ร.
 ปี พ.ศ. 2515-2522 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษา เป็นที่
 ปรีกษาอธิการบดีอยู่ระยะหนึ่ง จึงดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
 วิทยาเขต ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อ ตุลาคม 2525 และสภา
 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
 อีกครั้งหนึ่งเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2530 นี้ ระหว่างที่เป็นรองอธิการบดี
 ฝ่ายนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การกีฬาของมหาวิทยาลัย
 กีฬาหลักได้แก่ ฟุตบอล รักบี้ วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล จน
 ประสบชัยชนะเลิศประเพณีอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยในปี 2516
 และ 2517 ซึ่งทำให้การกีฬาของ ม.ร. มีชื่อเป็นที่รู้จักกันทั่วไปตั้งแต่
 นั้นเป็นต้นมา เป็นผู้สัมผัสและอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
 สงเสริมการออกค่ายพัฒนาสร้างโรงเรียนในจังหวัดทางใต้
 ประเทศ 8 โรงเรียน เป็นสมาชิกและกรรมการสมาคมนิคมไทย
 เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ป.ป.ป. 2 วาระ เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรจิตวิทยาและความมั่นคงของชาติ หลักสูตรการรักมา
 ความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) รุ่น คุณสุภูมิ รัตมิตต์ เอกอัครราชทูต ณ
 กรุงตการ์ และหลักสูตรสัมมนาและพัฒนานักบริหาร (นบ.ท.) รุ่น
 คุณแอนา สิทธิประศาสน์ และคุณจรัล บุรพิรัตน์ เคยเข้าร่วมประชุม
 Youth Conference จัดโดย UNESCO ที่ประเทศเนปาล และศึกษาตงาน
 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีและจีน
 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็น
 อนุกรรมการอุทธรณ์ฯ ทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกสมาคม
 เกียรตินิยมทางการศึกษา PHI DELTA KAPPA และเป็นรองศาสตรา
 จารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และร่วมสอน ED 413, ED 415 และ
 ED 372
 ความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงและหลักในการ
 ทำงาน **“เห็นว่ามหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในยุคของการพัฒนาไปสู่**
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสู่ความเสมอภาคทางความคิดเห็น
ความเห็นขัดแย้งที่อาจมีขึ้นเป็นสิ่งดี ไม่ควรมองข้าม ถือหลักการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการให้ความสำคัญ (Respect for Individuals)
ยอมรับในความแตกต่างทางความคิดความสามารถและความคิดเห็น
ของแต่ละคน (Individual Differences) และเมื่อมีปัญหานิยมใช้
กระบวนการแก้ด้วยวิธีการแห่งการใช้ปัญญา (Method of Intelligence)
คือไม่แก้ปัญหาอย่างมงายใช้ข้อมูลและสมมติฐาน สนับสนุนให้
ทุกคนมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมอนุรักษ์นิยมที่ให้ความสำคัญต่อ
อดีตและความ เป็นไม่ใช่อ่อนน้อม เชื่อเดีจึง หมายว่า และ
เคืองยาก สิบ ไม่ยุ่งคาถาอื่นใน สัจจ) และวิจารณ์ รมก.ว่า
วิชาที่มีผู้สนใจ”

3 บทที่ 2 วิทยาศาสตร์

ทารกหิน

พศ. ดร. ประสาท สืบคำ
คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับคุณยายคนหนึ่งอายุ 72 ปี ไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนแพ เพราะมีความผิดปกติในช่องท้อง หมอทำการผ่าตัดพบว่ามีการตายอยู่ในครรภ์ของคุณยาย ประมาณการเจริญเติบโตแล้วพบว่าทารกมีอายุประมาณ 7 เดือน และเมื่อสืบสาวราวเรื่องจากคุณยายแล้ว ได้ทราบว่าเคยตั้งครรภ์เมื่อตอนอายุได้ 30 ปี แล้วก็หายไปหลังจากนั้น คุณยายคนนั้นก็มิบุตรอีก 5 คน นั่นก็หมายความว่าทารกที่ผ่าตัดออกมาตายเมื่ออายุประมาณ 7 เดือน นับจากปฏิสนธิ แต่ยังคงอยู่ในท้องมารดาอยู่อีกประมาณ 40 ปี จนอวัยวะบางส่วนแข็งลักษณะคล้ายหิน จึงเรียกว่าทารกหิน นายแพทย์ ก่อเกียรติ เวชยะเวคิน สูติแพทย์ ประจำโรงพยาบาลชุมชนแพ นครขอนแก่น แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดได้อธิบายให้ความรู้

เกี่ยวกับทารกหินได้ความพอสังเขปดังนี้
"...คนใช้รายนี้ ถือว่าเป็นการท้องนอกมดลูก คือท้องที่ปีกของมดลูก แล้วมีการหลุดออกมาของตัวอ่อนพอออกมา ก็ลอยไปในช่องท้องเนื่องจากถูกกลืนได้เบียด รกของตัวอ่อนจะไปจับอยู่ที่เยื่อช่องท้องของมารดาได้เลือด จากเยื่อช่องท้องมาเลี้ยง ทำให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาได้ มารดาเองก็รู้ว่าเด็กตื่นแต่เป็นการตื่นที่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆ ซึ่งก็แตกต่างจากการตั้งครรภ์ในมดลูกซึ่งเวลานั้นจะตื่นในโพรงมดลูกเท่านั้น เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตได้ประมาณ 7 เดือน ก็เสียชีวิต แคลเซียมที่สะสมทำให้อวัยวะบางส่วนอย่างเช่น ส่วนหลังและซี่ข้างแข็งคล้ายหิน การตั้งครรภ์ผิดปกติแบบนี้ถือว่าพบได้น้อยมาก

....หลังจากทารกเสียชีวิตแล้วก็จะกลายเป็นก้อนเนื้ออยู่ในช่องท้องไปเบียดเสียดกับอวัยวะอื่นในช่องท้อง ทำให้การทำงานของลำไส้เปลี่ยนไป ตัวคนไข้เองจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อดวงที่ท้อง ถ่ายยากเพราะว่าทารกหินนี้จะไปอยู่ที่อุ้งเชิงกราน ไปกดลำไส้ใหญ่ ทำให้ถ่ายยาก

....การที่คนใช้รายนี้ยังสามารถตั้งครรภ์และคลอดลูกได้อีก 5 คนนั้น อาจจะมีปัญหาบ้าง ตรงที่ทารกที่เกิดใหม่จะเบียดทับก้อนเนื้อคือทารกหินนี้ ทำให้คลอดยาก แต่การคลอดของชาวบ้านรุ่นเก่าใช้หมอนตาแยกๆ ทำให้ทารกคนหลังๆ คลอดออกมาได้....."

ในสมัยก่อนที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่เจริญนั้น ความผิดปกติของอวัยวะภายในนั้นหายากแก่การวินิจฉัยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เห็น ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยนี้ทำให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์สะดวกขึ้น เช่น การฉายรังสีเอ็กซเรย์ การทำ Ultra sound scanning การใช้กัมมันตภาพรังสี เป็นต้น จึงขอเรียนว่า หมั่นไปพบแพทย์ตรวจเช็คและรักษาสุขภาพตัวเอง เมื่อพบว่าผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทัน อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้คนเดียวจะสายจนเกินแก้

(แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สี เวลาประมาณ 18.55 น. วันที่ 15 มกราคม 2531)



แนะนำหนังสือ



วิทยา นาคธรร. กินคือผู้ดี. กรุงเทพฯ. วิ.พี. ม.ป.ป. 160 หน้า. ราคา 15 บาท.

กินคือผู้ดี เล่มนี้กล่าวถึง เครื่องดื่ม-น้ำอัดลม/น้ำผลไม้/น้ำแดง หอยโข่งยา ฆ่าเชื้อโรคผักสดด้วยคลอรีน เครื่องดื่มซูฟลิ่ง ดินประสิว ซอสสตีแอนด์ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การล้างผักเพื่อลดสารพิษตกค้าง วิธีทำน้ำส้มสายชูหมัก คนมีครรภ์ควรกินอะไร มากินนมถั่วเหลืองกันเถอะ อะพลา-ท็อกซินในอาหาร งานเคลือบก็อันตราย เนื้อเยื่ออาหารเจ กินกลอย พิษมันสำปะหลัง ประโยชน์จากกระเทียม วิตามินในอาหาร วิธีเลือกพลาสติก อันตรายจากเครื่องสำอาง อย่าใช้เครื่องสำอางร่วมกัน ปลาสลิด ซักคาร์บอนกับโรคมะเร็ง ประโยชน์ของน้ำเชื่อม ตัมน้ำกระเจียวแดงรักษาโรคหัวใจ ผงน้ำตาลเกลือแร่ พริก

กินคือผู้ดีเป็นหนังสือชุดโภชนาการ อยู่ดี-กินดี ให้สาระวิทยา เพื่อชีวิตและสุขภาพ ในการจะเลือกหาอาหารบริโภคที่ไม่อันตราย ยังพอมีวิธีเลือกหาได้ หรือหากไม่สามารถจะหลบหลีกอันตรายได้ทั้งหมดก็ยังมีทางเลือกอันตรายให้น้อยที่สุดได้.

ภาษาอังกฤษ สิบคำที่ละคำ

อ. นัญ เจริญพันธ์ศิริกุล คณะมนุษยศาสตร์
*SILENT : making no or little sound; still.

SHE TOLD HER DAUGHTER TO BE SILENT.

"silent" เป็นคุณศัพท์ ตรงกับความหมายในภาษาไทยว่า "ไม่มีเสียง หรือ เงียบ" คำนามของ "silent" คือ "silence" สิ่งกีดการใช้ "silent" ในตำแหน่งของคุณศัพท์ในประโยคต่อไปนี้

He entered the room with silent footsteps.
(เขาเข้ามาในห้องโดยไม่มีเสียงฝีเท้า)

They like the silent running of a Rolls Royce engine.
(เขาชอบเสียงเครื่องที่เดินเงียบของรถยนต์โรลล์รอยล์)

You'd better be silent about what happened.
(คุณไม่ควรจะแพร่กระจายเรื่องที่ได้เกิดขึ้น)

She said a silent prayer. (เธอกล่าวคำสวดภาวนาในใจ)

The children know when to keep silent.
(เด็ก ๆ รู้ว่าเมื่อไรควรจะเงียบ)

I have never seen silent movies. (ฉันยังไม่เคยดูหนังไม่มีเสียง)

*ศาสตราจารย์ ดร. อุศุม วรรตมสิขลิตต์,
EN 101, Part B : Vocabulary, Unit II, p.313.

กฎหมายใกล้ตัว

การใช้แรงงานหญิงในสถานเริงรมย์

พศ. เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในตลาดแรงงานเกือบทุกประเภท รวมทั้งงานที่ต้องใช้กำลังกาย ซึ่งแต่ก่อนจะมีเฉพาะพวกผู้ชายเท่านั้น เช่น ขับรถสองแถวรับจ้าง ขับรถบรรทุก หรือเก็บส้มลือ เป็นต้น นอกจากนี้งานทางด้านกฎหมายที่ส่วนใหญ่เคยมีเฉพาะผู้ชาย ปัจจุบันผู้หญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย ในงานประเภทนี้ อาทิเช่น เป็นตำรวจสายตรวจ เป็นผู้พิพากษา หมายความหรืออัยการ และอื่น ๆ อีกมากมาย

แต่ทั้งนี้ ก็ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน โดยห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. งานทำความสะอาดเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กำลังทำงาน
2. งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
3. งานที่ใช้เลื่อยวงเดือน
4. งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ
5. งานเหมืองแร่ที่ต้องทำใต้ดิน

ส่วนงานที่ต้องทำในสถานที่บางประเภทเช่น สโมสรราตรี สถานเต้นรำ สถานฝึกสอนเต้นรำ สถานขายและเสพสุรา สถานอาบอบนวด หรือโรงแรมนั้น กฎหมายได้ห้ามนายจ้างมิให้รับหญิง ซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีที่ยังมิได้ทำการสมรสเป็นลูกจ้าง แสดงว่าถ้าหญิงอายุต่ำกว่าสิบแปดปี แต่ได้ทำการสมรสแล้ว นายจ้างสามารถรับเข้าทำงานในสถานที่ดังกล่าวได้ การสมรสตามกฎหมายนั้น ชายและหญิงจะต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ด้วยกันทั้งคู่ (ป.พ.พ. มาตรา 1448) และจะต้องจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องอีกด้วย (ป.พ.พ. มาตรา 1457) ซึ่งฝ่ายหญิงจะต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเสียใหม่จากคำว่า "นางสาว" มาเป็น "นาง" โดยอาจมีผลกระทบต่อการสมัครเข้าทำงานบางประเภทได้ ฉะนั้น ในสถานที่ดังกล่าวเราจะพบเห็นผู้หญิงที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก และบางครั้งผู้หญิงเหล่านั้นก็หลอกนายจ้างว่าตนอายุเกิน 18 ปีหรือได้แต่งงานแล้วเพื่อให้ตนจ้างรับเข้าทำงาน เป็นต้น จากเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าว ถ้านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103) ด้วยเหตุนี้ บรรดานายจ้างควรที่จะเข้มงวดกวดขัน กรณีรับผู้หญิงเข้าทำงานในสถานที่ดังกล่าว จะได้ไม่มีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ และอาจถูกปิดกั้นตำแหน่งกิจการนั้น ๆ ได้

ข่าวจากฝ่ายตำรวจ

การประกวดราคาจ้างพิมพ์ภาค 2/2531 ครั้งที่ 3 มี 9 กระบวนวิชา คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน มกราคม 2531 ประกอบด้วยกระบวนวิชา-

รหัสวิชา	เลขการพิมพ์	รหัสวิชา	เลขการพิมพ์
ST 271	30364	CS 225 (H)	30337
FR 333	30355	GE 215	30348
PH 240	30386	LI 210	30387
CS 203	30367	PY 415 (S)	30264
		LA 204	30353

ข่าวโดย ขวรัตน์ มนิตินิบกุล

ข้อคิด: แด...บ้านเกิด ผู้ออกสู่โลกกว้าง

รองศาสตราจารย์นพพร พานิชสุข

คณะศึกษาศาสตร์

ภายหลังจากที่บุคคลได้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นที่บัณฑิตโดยสมบูรณ์ เปรียบเสมือนได้ก้าวขึ้นมายืนบนจุดเดียวกัน เพื่อที่จะเตรียมแยกเดินทางไปในแต่ละรูปแบบตามความปรารถนา ความต้องการสภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ นั่นคือ แยกย้ายไปตามทิศทางในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็ได้มีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกสาขาหนึ่ง บางคนก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บางคนก็ไปศึกษาต่อในต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และบางคนก็ต้องหยุดการศึกษาลงชั่วคราว เพื่อหาเลี้ยงชีพให้แก่ตนเอง ฯลฯ ในช่วงระยะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ วิถีชีวิตแต่ละคนจะแตกต่างกันเล็กน้อยๆ และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป มีความแตกต่างกันออกไปโดยไม่รู้สึกตัว และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ **ความผูกพัน ความใกล้ชิดสนิทสนม ความจริงจัง ความมีใบ้ครีจิต** จะค่อยๆ เลือนๆ ไปทีละน้อยๆ ตามลำดับ เพราะแต่ละคนจะมีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีเพื่อนใหม่ มีความจำเป็นที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ความห่างเหิน ความออลัยอวารณ์ ความผูกพัน จะลดน้อยลงตามลำดับ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าว ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นตลอดจนมีความคิดว่า ไม่อยากให้อะไรเปลี่ยนแปลง อยากให้เหมือนเดิม อยากให้อดตีความกลับคืนมาอีกครึ่ง แสดงว่ายังมีมีความผูกพันกับอดีต ยังอยากเห็นความสุข ความสดชื่น ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความคิดเช่นนี้ ทำให้บางคนผิดหวังและเกิดความรู้สึกมองโลกอย่างซิงซิง เมื่อหน่าย เพราะยังอ่อนต่อโลก ยิ่งยาววัยไร้เดียงสา ไม่รู้เท่าทันโลก ลืมความจริงในข้อที่ว่า **"ตราใบโกลียงหมุ่นอยู่ คนเราก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นปกติธรรมดา"** ด้วยเหตุนี้เอง บุคคลที่เข้าใจความจริงดังกล่าวย่อมจะไม่เกิดความทุกข์เกิดความผิดหวัง ความรู้สึกที่ซิงซิงนานาประการ แต่จะสามารถต่อสู้ ผจญชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ยอมพ่ายแพ้ง่าย เอาชนะทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นทั้งหลายทั้งปวงอย่างมั่นใจ

ต่อชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ โดยง่ายดายและไม่เกิดผล บทรเรียนราคาแพงหาซื้อได้จากตำราเรียนไม่ได้ง่ายนัก ต้องเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเอจากบุคคลรอบตัว จากชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัวเราเอง โดยย่อมมองข้ามไปเสียอย่างน่าเสียดาย และต้องพลาดโอกาสทองไปเสีย แล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างผู้ชนะ มองโลกอย่างรื่นรมย์ มีความสดชื่นในหัวใจ และยังมีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นที่ไร้อิทธิพลที่ไม่ได้แล้วในชีวิตนี้ที่ทุกคนต้องสนใจเอาใจใส่อยู่เสมอ และในท้ายที่สุดเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่ผู้ที่จะออกไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ โลกแห่งความเป็นจริง โลกแห่งตำราสรรพวิทยาการนานาประการ จึงใคร่ฝากสิ่งเตือนใจซึ่งเป็นที่ยึดหรือค้ำคั่นกันเป็นส่วนใหญ่จากคำสอนในหนังสือพระอภัยมณี ของท่านสุนทรภู่ที่กล่าวไว้อย่างคมคาย ลึกซึ้ง มั่นใจ และสมัยใหม่อยู่เสมอตราจบจนถึงปัจจุบันนี้ที่ว่า

*"แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงดาวลัยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คิดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน"*

โปรดได้ระลึกอยู่ทุกเวลาที่ว่า ท่านกำลังจะออกไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยจะหลีกเลี่ยงมนุษย์ไปไม่ได้เลย ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลก อย่าได้เป็นเหยื่อของมนุษย์ด้วยกัน จึงเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมกายพร้อมที่จะต่อสู้ชีวิตทุกรูปแบบที่ผ่านไครเข้ามาอย่างผู้ที่มีสติ มีปัญญา และมีความเยือกเย็นเป็นสำคัญ แล้วจะไม่พ่ายแพ้โลกได้ง่ายๆ และจะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อความเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์แบบที่เราท่านต่างเรียกหากันมาโดยตลอดนั่นเอง เพราะชีวิตของผู้ที่มีการศึกษา มีความรู้ แต่ปราศจากซึ่งคุณธรรม เปรียบเสมือนมนุษย์ที่มีแต่เรือนร่าง หากแต่จิตใจไม่ต่างไปจากสัตว์เดรัจฉานนัก จึงอาจกล่าวได้ว่า **"ความรู้ดีอยู่คู่กับคุณธรรม"** อันจะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่ออกไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลจึงไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสีย เพราะผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจะปราศจากความหมายและความสำคัญ ถ้าบุคคลเหล่านี้ขาดซึ่งคุณธรรม ด้วยเหตุนี้โลกที่สับสนวุ่นวายในทุกวงการเนื่องมาจาก มนุษย์ในสังคมนั้นไม่มีศีลธรรม ไม่ทำคุณธรรมมาใช้หรือเห็นคุณค่า จึงต้องลงเอยในรูปแบบที่เราเห็นอยู่กันทั่วไป เราจึงควรหยุดคิดสักนิดว่า ความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมย่อมเสมือนอาวุธร้ายทำลายผู้อื่นได้ง่ายดาย และในขณะที่เดียวกันอาวุธนั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายผู้เป็นเจ้าของได้ในที่สุดก็ได้ โปรดอย่าเห็นว่า มนุษย์ต้องมีความรู้เท่านั้น โดยละเลยความเป็นผู้มีคุณธรรม เพราะคุณธรรมจะทำให้ความเห็นแก่ตัวลดน้อยและเบาบางลงได้บ้าง โปรดสำรวจตัวท่านเองสักครั้ง เพื่อดูว่า ท่านเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือไม่เพียงใด แล้วจะพบความจริงในที่สุดด้วยตัวของท่านเอง

พระสมุทรสุดลึกล้าน	คนนา
สายคั้งทงทอดมา	หยั่งดี
เขาสูงอาจจั่วควา	กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซ้	ยากแท้หยั่งถึง
	(โคลงโลกนิติ)

และในท้ายที่สุดใคร่ขอฝากโคลงโลกนิติที่เราทุกท่านคุ้นเคยหรือได้ยินได้ฟังกันมานาน เพื่อเป็นเครื่องเตือนเครื่องระลึกอีกทั้งเป็นเกราะกำบังเพื่อมิให้ต้องพลั้งพลาดแก่มนุษย์ในโลกนี้โดยง่าย และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตึงมั่นไม่ต้องเป็นบุคคลที่ต้องมองโลกในแง่ร้ายหรือเป็นบุคคลที่ต้องมีปมด้อยไปตลอดชีวิต ทั้งระลึกและระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อออกไปสู่โลกกว้างในสภาวะต่าง ๆ กันไม่ว่าจะเป็นอาชีพใด ๆ (เรา

ปัจจุบันกล่าวกันว่า **"คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด"** ยังเป็นจริงและได้ผลอยู่จนปัจจุบัน ท่านต้องไม่เผลอและยอมรับความจริงในข้อที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดและมักใช้ความฉลาดที่มีอยู่มากทำลายล้างกันเองให้พินาศย่อยยับกันไป ในที่สุด เพราะมนุษย์ปัจจุบันละเลยหรือมองข้ามคุณธรรมไปจนหมดสิ้น เราจึงสามารถพบกับมนุษย์ในเรือนร่างของสัตว์เดรัจฉานอยู่มากมาย โดยทั่วไป ทุกสังคม ทุกหนแห่ง จึงเป็นที่น่าสลดใจและน่าละอายเป็นที่ที่ย่อมมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ หากแต่ทว่าความเป็นจริงที่พบเห็นโดยทั่วไปก็ไม่ต่างจากสัตว์โลกอื่น ๆ บางคนมีเรือนร่างเป็นคนแต่จิตใจหรือหัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่ไม่น้อยในสภาพปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้คำโคลงที่ใคร่ยกมาเป็นอุทาหรณ์เตือนสติแก่ผู้เยาว์วัยหรืออ่อนต่อโลกและกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่



สังคมที่มีได้เป็นสังคมที่เคยมึนหรืออาจไว้ หากแต่ต้องรู้จักเอาตัวรอด รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้น พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนานาประการที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉลริษยา การกลั่นแกล้งที่ร้ายลึงกัน การนินทาว่าร้ายนานาประการจริงบ้างไม่จริงบ้าง การทำลายล้างทั้งต่อหน้าลับหลังในรูปแบบนานาประการ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จะพบเห็นได้แทบทั้งสิ้น จึงสมควรจะทราบความจริงต่าง ๆ ไว้และหาทางป้องกันเสียก่อนที่จะเป็นเหยื่ออันโอชะ และทำลายความรู้สึกดีไปเสียสิ้น เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมั่นใจและไม่ต้องพ่ายแพ้สังคมไปอย่างง่ายดาย โปรดระลึก



เสมอในข้อที่ว่า เราจะหนีมนุษย์ไปไม่ได้เลยตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่ นอกเสียจากความตายเท่านั้นที่จะยุติทุกสิ่งทุกอย่างหนีไปจากมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นโคลงข้างต้นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเตือนสติได้บ้าง ขอให้กำลังใจเข้มแข็งสู้กับชีวิตต่อไป ตราบเท่าที่มีลมหายใจ จงสู้และสู้อย่างสุขุม ด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดแล้วท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้ชนะ และมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างสมภาคภูมิใจ และมีโอกาสตอบแทนพระคุณของประเทศชาติอีกนานแสนนานและตลอดไป ขอให้บัณฑิตโชคดี ประสบผลสำเร็จ มีอนาคตสดใสเป็นกำลังของชาติ อยู่ได้ด้วยอ้อมพ่ายแพ้สิ่งใด โดยง่ายดายและไม่มิเหตุผลสมควร จงสู้ สู้ และสู้ต่อไป ตราบเท่าที่ท่านยังมีลมหายใจ มีสมอง มีสติปัญญา และมีปัญญาบาร

ข้อคิดที่ใคร่ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ในที่นี้ สำหรับบัณฑิตที่ออกไปต่อสู้ชีวิตข้างหน้า ไปพบโลกที่กว้างใหญ่ เปรียบเสมือนห้องเรียนที่ไม่มีความศึกษาได้จบสิ้น นั่นคือ เวทีที่แต่ละคนขึ้นไปแสดงในแต่ละบทบาท ตามครรลองและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ต่างสวมบทบาทในแง่มุมต่าง ๆ ดังนั้นผู้ที่เป็นนักแสดงทั้งหลาย ย่อมต้องรู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง มีความรู้สึกตัวเองตลอดเวลว่า อยู่ในบทบาทและหน้าที่อะไร อยาได้หลงละเหิงด้วยความไร้เดียงสาต่อโลก แล้วจะไม่เป็นผู้พ่ายแพ้ในภายหลัง จะไม่เป็นผู้ที่ผิดหวังนานาประการ อีกทั้งจะไม่มองโลกในแง่ร้าย จึงใช้ชีวิตปัญญาใคร่ครองให้รอบคอบและถ่วงถืดตลอดเวลา ประสพการณ์ต่าง ๆ จะสอนทีละน้อย ๆ ให้เป็นผู้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ โปรดได้ใช้เวลาที่มีค่าศึกษาหาประสพการณ์ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งที่อยู่ในตำราและนอกตำราเรียน เพราะความจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมนั้นทุกหนแห่งคือ ประสพการณ์ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมีรูบรับสิ้น เพื่อการอยู่รอดในชีวิตและอนาคตของตนเอง จึงเตรียมตัวเตรียมใจออกไปสู่โลกใหม่ที่มีอะไรให้ศึกษามากมายเกินกว่าที่ตำราจะอธิบายได้ ประสพการณ์ใหม่ ๆ แปลก ๆ เหล่านี้จะทำให้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทีละน้อย ๆ โดยไม่รู้สึกตัว ความสดใสที่เคยคิด เคยนึก เคยมองก็จะค่อยๆ เลือนหายไปโดยไม่รู้สึกตัว นั่นแหละชีวิตจริงของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลก แล้วหัวใจที่เคยมองโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่คาดคิดมาก่อน จึงกล่าวได้ว่า **ประสพการณ์นอกตำรามีความสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดสอนให้ครบถ้วน ถูกต้องได้** โปรดใช้เวลาอันมีค่าศึกษาหาประสพการณ์นอกตำราทุกรูปแบบที่ใคร่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเป็นการศึกษาชีวิตอันมีค่าในการเป็นบทเรียนสอนให้ตนเองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่หลงทาง ไม่เสียรู้ เสียความรู้สึก หรือพ่ายแพ้

สอบไล่ที่ไถ่เกรด ๑ ต้องรู้วิธีการสอบ

ผศ. นรินทร์ บุญชู
คณะศึกษาศาสตร์

แนะนำผู้เขียน

ผศ. นรินทร์ บุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอนวิชา การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ED 323) ซึ่งเป็น วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียน รู้จักวางแผนการศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเปิด โดยเน้นฝึก ทักษะพื้นฐานการศึกษา (Basic Study Skills) อันได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การจำ ตลอดจนทักษะการสอบ วิชา ED 323 เป็นวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยการเรียนรู้ และเปิดสอนเฉพาะภาคเรียน ปกติ

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่สนามสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ ระดับใดก็ตาม สิ่งที่ต้องรู้เพื่อการสอบมีอยู่เพียง 2 ประการ ประการแรกคือความรู้เนื้อหาของเรื่องที่จะสอบ และประการ ที่ 2 คือวิธีการทำข้อสอบ (Kesseiman-Turkel, 1981: V) จึงกล่าวได้ว่า การสอบจะได้ให้คะแนนดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ทางด้านเนื้อหาวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องอาศัย ทักษะการสอบประกอบด้วย ดังนั้นทักษะการสอบจึงเป็น เรื่องสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องมี มีความรู้ความเข้าใจอย่าง ดีพอ จึงจะสามารถสอบผ่านไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการ เรียน

การศึกษาทักษะการสอบ มีเรื่องที่จะต้องศึกษา 2 เรื่อง คือการเตรียมตัวก่อนการสอบ และหลักการทำข้อสอบ รายละเอียดของเรื่องนี้จะกล่าวต่อไปตามลำดับ ดังนี้

การเตรียมตัวก่อนการสอบ

1. ความพร้อมในการสอบ นักศึกษาจะต้องมีความ พร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจและความพร้อมทางวิชาการ

- 1.1 ทางด้านร่างกาย มีร่างกายแข็งแรง อนามัย สมบูรณ์
- 1.2 ทางด้านจิตใจ มีจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส ร่างใจ เบิกบาน ไม่มีความกังวลใจ
- 1.3 ทางวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ และจำเนื้อหา ของเรื่องที่ควรจดจำได้ดี

2. ทำตารางทบทวนวิชา ก่อนการสอบไล่ประมาณ 2 สัปดาห์ ควรทำตารางทบทวนวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องสอบ โดย เริ่มทบทวนวิชาที่สอบหลังสุดก่อน เรียงย้อนหลังมาตาม ลำดับ ทบทวนจากบันทึกย่อที่ทำไว้ก่อนเป็นระเบียบดีแล้ว บันทึกย่อที่ตีนั้นเรื่องต้องต่อเนื่องอยู่ในแผ่นเดียวกัน เพื่อว่า เมื่อกวาดสายตาดูจะเห็นเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างชัดเจน การ ดูหนังสือไม่หักโหม ปฏิบัติเหมือนที่เคยทำมา การพักผ่อน การนอน การออกกำลังกายอย่างเพียงพอ โดยคำนึงถึง สุขภาพด้วย พยายามรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี อย่าให้ ความเจ็บป่วยเป็นอุปสรรคต่อการสอบ (นรินทร์ บุญชู, 2529: 8) แต่ถ้าหากนักศึกษามีเวลาจำกัด ขึ้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยในการศึกษาอย่างเร็ว โดยใช้เวลาน้อย ๆ คือ

1. ยอมรับความจริง ในเวลาจำกัดที่มีอยู่ นักศึกษา ไม่อาจจะศึกษาทุกอย่างในวันบันทึกย่อจากชั้นเรียนและตำรา ได้หมด จะต้องตัดใจทิ้งตำราไป ถ้ารู้สึกว่ามีส่วนมักจะออก ข้อสอบ โดยใช้เนื้อหาจากการเรียนในชั้นเรียนเป็นหลัก
2. อ่านบันทึกย่อจากการเรียนให้หมด ถ้าบันทึกย่อ ย่อจากตำราให้อ่านด้วย และทำเครื่องหมายความคิดที่สำคัญ ไว้ทั้งหมด ถ้ามีตำราแบบฉบับทบทวน ใช้เป็นคู่มือในการ ทบทวนให้ดีที่สุด จุดประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อพยายามเดา ให้ถูกต้องที่สุดว่า ส่วนใดที่น่าจะปรากฏในข้อสอบ
3. เขียนความคิดที่เลือกแล้วบนแผ่นกระดาษ โดยใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว เพื่อที่จะสามารถพลิกแผ่นคำตอบ ที่ตรงกับจุดประเด็นสำคัญที่ศึกษา
4. เตรียมแผ่นคำ หรือวลี สำหรับข้อความที่จะ ต้องจำให้ได้ ท่องจำโดยตรวจสอบตนเองไปมาซ้ำ ๆ
5. กลับไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่ง ถ้าหากมีเวลาเหลือ พอ ทบทวนบันทึกย่อ อย่ายึดเวลาในการเรียนเรื่องใหม่ ๆ พยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องที่เคยเรียนไปแล้วให้มากที่สุด ในประเด็นต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้ (Langan, 1980 : 20-21)

เรเกอร์ (Raygor, 1980 : 11) ได้กล่าวถึงแผนการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบ ดังนี้

1. การเตรียมการสอบแต่ละครั้ง มักจะขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลายด้าน ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องคำนึงถึง เวลา วัตถุประสงค์ และความคิด ที่นักศึกษาคาดว่าผู้สอนจะนำ มาออกข้อสอบ
 2. ถ้าการสอบเป็นในเรื่องข้อเท็จจริง และรายละเอียด วิธีเตรียมตัวคือ ใช้บัตรและเทคนิคการจำต่าง ๆ และทบทวน วัสดุการอ่าน
 3. ถ้าการสอบเน้นในเรื่องการแก้ปัญหา นักศึกษา ควรจะเรียนรู้แนวคิดทั่ว ๆ ไปที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ฝึกทำการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากเรื่องในเล่ม หรือจากเล่ม อื่น ถามผู้สอนถ้ามีปัญหายังยาก
 4. ถ้าการสอบเน้นในเรื่องการประเมิน หรือตีความ ผลงานทางศิลปะ หรือวรรณคดี นักศึกษาควรจะทำความคุ้นเคยกับวัสดุที่นำมาประเมินค่า สร้างคำถามประเภทประเมิน ค่าหรือวิจารณ์แล้วฝึกตอบ อ่านผลงานของนักวิจารณ์คน อื่น ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ตรงกับที่เราต้องการ
 5. ถ้าการสอบเกี่ยวข้องกับให้นำทฤษฎีไปใช้ใน สภาพการณ์ใหม่ ๆ ก็ควรจะทดสอบตัวเองโดยการตั้งคำถาม และฝึกตอบโดยประยุกต์หลักการต่าง ๆ
3. ศึกษาแนวข้อสอบเก่า การรู้แนวข้อสอบวิชานั้น ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบอย่างมาก จะช่วยให้การดูหนังสือ ได้อย่างตรงเป้าหมาย การหาข้อมูลเหล่านี้ได้ ด้วยวิธีการถาม ผู้สอนถึงขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่จะสอบ ประเภทของข้อสอบ หรือถามเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เคยเรียนวิชานั้นเกี่ยวกับแนวข้อ สอบ หากสามารถหาแนวข้อสอบเก่า ๆ มาฝึกหัดทำได้ก็ยิ่งดี จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบ ไม่ตื่นเต้นเมื่อต้องทำ ข้อสอบจริง ๆ (นรินทร์ บุญชู, 2529 : 8)
4. ลองตั้งคำถามและเตรียมคำตอบ โดยอาศัยขอบข่าย โครงสร้างของกระบวนวิชาเป็นหลักในการพิจารณาตั้งคำถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมคำตอบสำหรับข้อ คำถามเหล่านั้น เป็นการเก็บข้อสอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ ฝึกการคิดแล้ว ยังได้ประโยชน์ในแง่การทบทวนเนื้อหาวิชา อย่างมีระบบ (นรินทร์ บุญชู, 2529 : 8)
5. การเตรียมตัวก่อนการสอบ 1 วัน อ่านคู่มือการสอบ ให้เข้าใจ โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการสอบ คำแนะนำในการ สอบไล่ ดูตารางสอบของตนเองให้แน่ชัดว่า วิชาใดสอบวัน เวลาและสถานที่ใด เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ให้มีจำนวนเพียงพอ อย่างน้อยอย่าง ละ 2 อัน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียเวลาในการสอบโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่มีทั้งหมด ดินสอหัก และสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รามคำแหงนักศึกษาจะต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา และ ใบเสร็จจิมชุดติดตัวไว้ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ แสดงตัวในการสอบ (นรินทร์ บุญชู, 2529 : 8)

หลักการทำข้อสอบ

วันสอบควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบอย่าง น้อย 10 นาที เพื่อทำธุระส่วนตัว ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ ทำจิตใจให้สดชื่นผ่อนคลาย ไม่ตื่นเต้น คิดเสียว่าการสอบเป็น เรื่องธรรมดาของการเรียน อย่ากังวลใจกับข้อคำถามที่ผู้อ่าน พุดคุยกันหน้าห้องสอบ และหากสามารถหลีกเลี่ยงการพูด คุยกับเพื่อนก่อนเข้าห้องสอบก็จะเป็นการดี จะได้ไม่ต้อง กังวลใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่คุยกัน

เมื่อได้รับข้อสอบแล้ว สาราวิชาข้อสอบว่ามีครบทุกหน้า ทุกข้อหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องจะได้รับขอเปลี่ยนทันที โดย ไม่เสียเวลาในการทำข้อสอบ เขียนชื่อสกุล รหัสประจำตัว ระบบรหัส และตรวจทานอีกครั้ง ในกรณีที่เป็นกระดาษ คำตอบแบบปรนัยต้องให้ความสนใจตรวจทานเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันความผิดพลาด อันจะเกิดจากการเขียนผิดระบบาย รหัสประจำตัวและรหัสวิชาผิด เมื่อทำส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว จึงจะลงมือทำข้อสอบ การทำข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย มีวิธีการทำดังนี้

หลักการทำข้อสอบแบบปรนัย

ข้อสอบแบบปรนัยเป็นข้อสอบที่มุ่งวัดความรู้ ความ เข้าใจ และการนำไปใช้ ข้อสอบแบบนี้จะมีข้อคำถามครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การจะตอบข้อสอบแบบนี้ได้ดีจะต้อง มีความรู้แม่นยำในเนื้อหา ลักษณะของคำถามจะถามเกี่ยวกับ คำจำกัดความ ความหมายของเรื่อง และรายละเอียดของ เรื่อง การตอบข้อสอบแบบปรนัยมีหลักการทำดังนี้

1. อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบ อ่านคำสั่งที่มีทุกแห่งให้ดี ก่อนที่จะลงมือทำ
2. ทำข้อง่าย ๆ เสียก่อน ข้อไหนยาก ทำไม่ได้ให้ผ่านไปก่อน แต่ทำเครื่องหมายไว้ให้เห็นชัดเจน เพื่อกลับมาทำ ใหม่ภายหลังเมื่อมีเวลาพอ
3. ชิดเส้นใต้คำที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะ เช่น ไม่ มักจะ เท่านั้น เสมอ ๆ ทั้งหมด เหมือนกัน ต่างกัน ก่อนที่จะตอบ เพื่อให้แน่ใจว่าตอบตรงประเด็นคำถาม
4. หากไม่ทราบคำตอบโดยดู ถ้าทำผิดไม่ติดลบให้เดา อย่าย่ำยื้อยื้อเรื่อย ๆ เพราะโอกาสถูกยังมีบ้าง และคำตอบ ที่แนวเข้ามาในสมองเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือ

ข้อแนะนำเฉพาะในการตอบข้อสอบแบบมีตัวเลือก (Multiple choice) แลนกัน (Langan, 1980 : 98-100) ได้ให้ แนวทางในการทำข้อสอบไว้ดังนี้

1. จำไว้ว่านักศึกษาอาจจะไม่พบคำตอบที่สมบูรณ์ สำหรับคำถามทุก ๆ คำถาม แต่ต้องตอบ 1 คำตอบที่เห็นว่า ดีที่สุด
2. ถ้าคำตอบที่แน่ใจว่าไม่ถูกต้องไป การเอาคำตอบที่ ไม่ต้องการออกไปจะช่วยให้ได้มุ่งความสนใจในข้อที่น่าจะ มีเหตุผลถูกต้องที่สุด
3. พยายามลดอัตราการเดาคำตอบให้น้อยที่สุด โดย การทำดังนี้
 - 3.1 อ่านคำถามและคำตอบ ไปอ่านคำถามซ้ำ และคำตอบที่อาจจะถูกต้องในอันดับต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ได้อ่านคำตอบและคำถามที่อาจถูกต้องครบทุกข้อ พยายาม แยกแยะแต่ละส่วนออก จนกว่าจะแน่ใจว่ามีคำตอบที่สม เหตุผลกับคำถาม
 - 3.2 พยายามอย่ามองหาคำตอบ เมื่อกลับมาทำข้อ ยากอีก อ่านคำถามหาคำตอบของตนเองก่อน แล้วมองหา ตัวเลือกในแบบทดสอบซึ่งเหมาะสมที่สุด
4. ต้องคอยสังเกตถ้อยคำบางคำ ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณ ให้พบคำตอบที่ถูกต้องได้

4.1 คำตอบยาว ๆ ที่สุด มักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ตัวอย่าง "เหตุผลสำคัญที่นักเรียนที่เตรียมตัวมาดี แต่ทำ ข้อสอบไม่ได้ก็คือเนื่องจาก"

1. มาสาย
 2. ไม่มีหนังสืออ่าน
 3. ลืมที่จะจำวลีสำคัญ ๆ
 4. ไม่ได้ศึกษาทบทวนเพียงพอ
 5. ไม่อ่านคำสั่งทั้งหมด ก่อนเริ่มทำข้อสอบ คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 5 เป็นคำตอบที่ยาวที่สุด
- 4.2 คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุด และรวมเนื้อหาที่สุด มักจะถูกตัด ตัวอย่าง "ถ้านักศึกษาคิดความรู้อย่างเร่งรีบเพื่อการ สอบ ในข้อใดที่ควรจะทำให้ความเข้าใจใสมาก ที่สุด"

1. วิเคราะห์ข้อสอบของผู้สอนในปีที่ผ่านมา
2. ความคิดสำคัญในชั้นเรียนและในตำรา โดย โดยรวบรวมพวกคำศัพท์สำคัญ คำจำกัด ความ และตัวอย่างที่ให้ความเข้าใจดี
3. ตำรา
4. บันทึกที่จดจากชั้นเรียน
5. บันทึกย่อที่ทำจากตำรา คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2 เป็นเนื้อหาความรู้



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2531
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2531
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2531
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
กรมประชาสัมพันธ์

- วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2531
 - 18.30 น. วิชาเทคโนโลยี 2 (MA 114) ครั้งที่ 6
 - พิธีขึ้นเครื่องวิทยุสมัครเล่น
 - โดย รศ. ศิริวรรณ ตั้งจิตวิมลกุล
 - 19.00 น. รายการ 3 นาทีกับวิทยุศาสตร์
 - ดินไม่มีในห้องนอน
 - โดย คณะวิทยุศาสตร์
 - 19.00 น. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (EO 103) ครั้งที่ 5
 - จุดสมดุล ความยืดหยุ่น มูลค่า ราคา
 - โดย ศ.ดร. อารมบุญ ไสยภักดิ์
 - รศ. อัญชลี ลือคณา

- วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2531
 - 19.30 น. วิชากฎหมายด้วยทุนส่วนนิติฯ (LA 228) ครั้งที่ 2
 - บรรยายสรุป
 - โดย ผศ. โสภณ อรรถพิศาลโสภณ
- วันอังคารที่ 26 มกราคม 2531
 - 19.30 น. วิชาสถิติธุรกิจ (SR 200) ครั้งที่ 2
 - การทดสอบแบบเอช
 - โดย รศ. พันทิภา สุนทรารุณ

- วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2531
 - 18.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูจุม 2 (EM 102) ครั้งที่ 7
 - Perfect Tense
 - โดย อ. ชัยชนะ ราชปริงลา
 - อ. Roger Wherry
 - 19.00 น. รายการ 3 นาทีเรื่องสั้นสั้น
 - โดย ศ.ดร. อารมบุญ ไสยภักดิ์
 - 19.03 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PE 110) ครั้งที่ 7
 - คณะรัฐมนตรี
 - โดย รศ. สุขุม นวรสอด

- วันพุธที่ 27 มกราคม 2531
 - 19.30 น. วิชาสังคมและการใช้ภาษาไทย (TH 101) ครั้งที่ 1
 - บรรยายสรุป
 - โดย อ. พงษ์ ศิริวรรณภูรี
- วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2531
 - 19.30 น. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
 - นิติศาสตร์ (LA 208) ครั้งที่ 2
 - บรรยายสรุปครั้งที่ 2
 - โดย รศ. อัญชลี ลือคณา

- วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2531
 - 18.30 น. วิชาเทคโนโลยี 2 (MA 114) ครั้งที่ 7
 - พิธีขึ้นเครื่องใบแทนวิทยุ
 - โดย ผศ. นิธิยา ตวีนิรันดร์
 - 19.00 น. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (EO 103) ครั้งที่ 6
 - สมดุล ตลาด การแข่งขัน, อิมพอร์ทเอกซ์พอร์ต
 - โดย รศ. อัมพร วิจิตรพันธ์
 - อ. กฤษ สมบัติศิริ

- วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2531
 - 19.30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารการเงินธนาคาร 2 (MA 112) ครั้งที่ 2
 - บรรยายสรุป
 - โดย รศ. สมชาย สุทธิชา
- วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2531
 - 19.30 น. รายการพิเศษกับวิทยุศาสตร์
 - ตามและการสำรวจดาว
 - โดย ผศ. ดร. ปวีณา สืบดี

- วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2531
 - 19.30 น. รายการพิเศษที่รัก
 - ไม้ยืนคอนกรีตโรตองส์คอฟฟี่

ลอปโล่ให้โล่ตรา G ต่อจากหน้า 6

- 4.3 คำตอบที่อยู่ในตอนกลางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำตอบที่มีค่ามากที่สุดมักจะถูกตัดตัวอย่าง "นักศึกษาหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบแบบปรนัย เพราะเหตุใด"
 1. เดาเมื่อไม่แน่ใจ
 2. ทมดเวลา
 3. คิดว่าข้อสอบปรนัยง่ายกว่าแบบอัตนัย และและไม่สนใจศึกษาเพียงพอ
 4. ลืมตรวจทานคำตอบ
 5. ปลอบยปัญหาข้อยากไว้จนหมดเวลา
 คำตอบที่ถูกที่สุดคือ ข้อ 3 เป็นคำตอบที่อยู่กลาง มีข้อความมาก
- 4.4 ถ้ามี 2 คำตอบที่ความหมายตรงข้ามกัน คำตอบอันหนึ่งจะเป็นข้อที่ถูกตัด เช่น "ก่อนเริ่มการสอบ นักศึกษาควรทำอย่างไร"
 1. นั่งในที่ที่เงียบสงบ
 2. เข้ารวมกลุ่มกับเพื่อน และพูดคุยเกี่ยวกับการสอบ
 3. ทบทวนตำราจนวินาทีสุดท้าย
 4. อ่านหนังสือเบา ๆ และพักผ่อน
 5. ศึกษาบันทึกย่อ ที่นักศึกษาไม่มีเวลาศึกษามาก่อน
 คำตอบที่ถูก คือ ข้อ 1 สังเกตว่า ข้อ 1 และ

- ข้อ 2 ข้อความตรงกันข้ามกัน
 - 4.5 คำตอบที่มีค่าขยายประเภท โดยทั่วไป มากที่สุด บางครั้ง บ่อย ๆ บางโอกาส เสมอ ๆ มักจะถูกตัด ตัดตัวอย่าง "ในคำตอบประเภทหลายตัวเลือก คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุด และครอบคลุมที่สุดมักจะเป็น"
 1. ไม่ถูกต้อง
 2. ถูกต้องบ่อย ๆ
 3. อาจจะถูกตัด
 4. ทุกข้อที่กล่าวมา
 5. ไม่ใช่ข้อความที่กล่าวมาทั้งหมด
 คำตอบที่ถูกตัดคือ ข้อ 2 ซึ่งปรากฏว่าขยายคือ บ่อย ๆ
 - 4.6 ใส่ใจกับคำต่อไปนี้ ซึ่งมักจะสื่อความหมายว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง คือคำตอบ 2 คำตอบมีความหมายใกล้เคียงกัน ทั้งสองคำตอบจะไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง "เพื่อให้การใช้เวลาในการสอบได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาควรจะทำอย่างไร"
 1. ทำคำถามข้อยากก่อน
 2. ทิ้งคำถามง่าย ๆ ไว้ตอนสุดท้าย
 3. เหลือเวลาไว้ทบทวน
 4. วางแผนการใช้เวลาทำข้อสอบ
 5. ทำส่วนที่เป็นคำถามยาว ๆ ไว้ตอนสุดท้าย
 คำตอบที่ถูกตัดคือ ข้อ 4 สังเกตว่าข้อ 1, 2 มีความหมายเหมือน ๆ กัน ไม่ถูกต้อง

- หลักการที่ข้อสอบแบบอัตนัย
 1. อ่านคำสั่งอย่างน้อย 2 เทียว ชิดเส้นใต้คำสั่งที่สำคัญ เช่น เลือกทำ ทำทุกข้อเวลาที่ให้สำหรับการสอบ
 2. อ่านคำถามทุกข้อก่อนลงมือทำ เดาคำตอบสั้น ๆ เป็นวิธีที่แวนเข้มาในสมองเขียนไว้ข้าง ๆ ข้อนั้น ๆ
 3. ก่อนตอบคำถามแต่ละข้อ อ่านคำถามให้ละเอียด มีข้อคำถามอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นกี่ประเด็น ชิดเส้นใต้ประเด็นคำถาม หรือเขียนเลขกำกับไว้ ทำเค้าโครงคำตอบตอบให้ตรงประเด็น
 4. แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับจำนวนข้อสอบ และคะแนนแต่ละข้อ เหลือเวลาไว้ข้อละ 2-5 นาที สำหรับการอ่านทบทวน
 5. ตอบข้อที่ง่ายที่สุดก่อน ซึ่งเป็นข้อที่นักศึกษาปฏิบัติได้ดี จะทำให้เกิดความมั่นใจ รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ทำให้มีกำลังใจในการสอบ
 6. เขียนให้อ่านออกง่าย ไม่เขียนหวัด ลายมือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสอบแบบอัตนัย ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ นักศึกษาจำนวนมากที่เสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากเขียนหวัดจนเกินไป ผู้ตรวจข้อสอบอ่านไม่ออก
 7. ภาษาเขียนการตอบข้อสอบ ไม่ควรใช้อักษรย่อ ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรเป็นคำที่รู้จักใช้กันทั่วไป
 8. การตอบข้อสอบแบบอัตนัย ควรเริ่มต้นด้วยประโยคสรุปสาระสำคัญของคำตอบ แล้วขยายความ คิดให้มาก เขียนให้พอ เขียนเพียงประเด็นสำคัญ จะได้คะแนนดีกว่าเขียนอย่างสั้นท่มทุ่ฝักฝู๋ทรงตรง (นรินทร์ บุญชู, 2529: 9)

ข่าวกระบวนวิชา

EC 343

เศรษฐศาสตร์การพาณิชย์ 2

คำนำ เศรษฐศาสตร์การพาณิชย์ 2 โดย รศ.เอก เขียวถาวร เนื้อหา ศึกษาหลักการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีการค้า อากรมหรรณพ อากรแสตมป์ อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทยกับของต่างประเทศและแนวทางแก้ไขปรับปรุง

การวัดผล

1. เป็นข้อสอบปรนัยอย่างเดียว 100 ข้อ ข้อละ 5 ตัวเลือก ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง 30 นาที
2. ในจำนวน 100 ข้อ จะวัดผลจากความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรของไทยประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์

รศ. เอก เขียวถาวร

HC 303

การสอนการรวมศาสตร์ (Teaching Home Economics)

ผู้บรรยาย อ. สมศรี ประเสริฐวงศ์
อ. ศรีนวล แก้วแพรง
อ. กัญญา ตั้งสุวรรณรังษี

วัน-เวลาและสถานที่ วันอังคารเวลา 9.30-11.20 น. ตึก BPB 108

เนื้อหา ศึกษาหลักสูตรการสอนคหกรรมศาสตร์ในโรงเรียน โดยเน้นวิธีการสอนการทำโครงการสอนและบันทึกการสอน การทำอุปกรณ์การสอนที่เกี่ยวข้อง การวัดผลและการประเมินผล การสอน การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน รวมทั้งปัญหาและแนวโน้มในการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ในประเทศไทย

การวัดผล 1. ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ เวลา 2.30 ชั่วโมง

2. ทำรายงานและชุดการเรียนการสอน สอบวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2531 เวลา 9.00-11.30 น.

อ. ศรีนวล แก้วแพรง

PS 103

รัฐศาสตร์ทั่วไป

วิชารัฐศาสตร์ทั่วไป เป็นการสอนระดับเบื้องต้น ซึ่งเน้นการเปรียบเทียบและมีลักษณะเป็นเชิงสหวิทยาการ คำนำที่ใช้หมายเลข 30148 (ปกสีแสด) พร้อมกับคู่มือ PS 103 (H) รหัส 26223 มีตัวอย่างคำถามข้อสอบเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบทสรุปและการออกข้อสอบ จะเน้นจากตัวอย่างข้อสอบท้ายบท

ดร. บรรพต วีระชัย

ดร. สุรพล ราชภักดิ์จารักษ์

อ. สุรพันธ์ ทับสุวรรณ

EC 385

การตลาดเกษตร

คำนำ ใช้ตำรา การตลาดเกษตร โดย ผศ.ดร.ณิ อัคราณิชย์ บรรยาย M 11.30-13.20 น. ตึกเบกพล ห้อง 106

เนื้อหา ศึกษาถึงระบบตลาดเกษตร หน้าที่การตลาด ช่องทางการตลาด ส่วนเหลือการตลาด ต้นทุนการตลาด บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการตลาดสินค้าเกษตรกรรม ฯลฯ

การวัดผล เป็นข้อสอบอัตนัยทั้งหมด 100 คะแนน

รศ. กาญจนาง สอนวงษ์วาน

EC 301

เศรษฐศาสตร์แรงงาน

คำนำ เศรษฐศาสตร์แรงงาน (EC 301) โดย รศ.จินตนา พรพิไลพรรณ และ รศ.อัญชลี คีอคงคา รหัสการพิมพ์ 3065

เนื้อหา เป็นการศึกษาถึงความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน โดยศึกษาถึงความหมาย อุปสงค์ อุปทานของแรงงาน ตลอดจนแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับแรงงาน ในเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้าง สหภาพแรงงาน เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงสถาบันต่าง ๆ ทางด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม เป็นต้น

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน

ตอนที่ 1 บทที่ 1-9 มีข้อสอบ 50 ข้อ 50 คะแนน

ตอนที่ 2 บทที่ 11-18 มีข้อสอบ 50 ข้อ 50 คะแนน

รศ. จินตนา พรพิไลพรรณ

EC 212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

คำนำ เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 (EC 212) โดย รศ.อัมภินพวงศ์ ฉัตราคม และ รศ. จินตนา พรพิไลพรรณ รหัสการพิมพ์ 3019 และคู่มือเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 (EC 212 (H)) โดย รศ. จินตนา พรพิไลพรรณ รหัสการพิมพ์ 29273

เนื้อหา ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาถึงรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์รายได้ ดุลยภาพ โดยกราฟและการคำนวณตามหลักของตัวทวี วิเคราะห์การลงทุน การบริโภคในแง่มหภาค ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาถึงรายได้ดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงินตรา และตลาดแรงงาน โดยศึกษาแต่ละตลาด และจึงศึกษาถึงดุลยภาพใน 2 ตลาด และ 3 ตลาดตามลำดับ การวิเคราะห์หาดุลยภาพดังกล่าวใช้ทั้งวิธีกราฟและการคำนวณ

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน

ตอนที่ 1 ในบทที่ 2-6 มีข้อสอบ 50 ข้อ 50 คะแนน

ตอนที่ 2 ในบทที่ 7-11 มีข้อสอบ 50 ข้อ 50 คะแนน

รศ. จินตนา พรพิไลพรรณ

PS 456

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้

ภาค 2/2530

กระบวนวิชานี้มุ่งให้เห็นความสำคัญของการเมืองแบบ "เชื่อมโยง" คือให้เห็นความเกี่ยวข้องของสภาวะทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ และผลกระทบที่มีต่อการเมืองและวิเทศสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศซึ่งครอบคลุมอินเดีย เนปาล ศรีลังกา และบังกลาเทศ สำหรับตำราให้ใช้การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้ หมายเลขการพิมพ์ 25320 ซึ่งมีอยู่ในหอสมุดกลาง

การสอบเป็นแบบอัตนัยมี 5 ข้อ โดยบังคับทำข้อที่ 1 อันเป็นการอธิบายศัพท์โดยย่อ เช่น PL 480, INDIAN NATIONAL CONGRESS, BHAI-BHAI ข้อ 2. จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับอินเดีย และข้อที่ 3. เกี่ยวกับศรีลังกา สำหรับข้อ 4. และข้อ 5. เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศที่ออกข้อสอบในข้ออื่น ๆ แล้วด้วยก็ได้

ดร. บรรพต วีระชัย

ผศ. ประสาร พลเยี่ยม

EC 305

การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

คำนำ การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน (EC 305) โดย รศ.จินตนา พรพิไลพรรณ รหัสการพิมพ์ 30213 และหนังสืออ่านประกอบวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน EC 305 (S) โดย รศ. จินตนา พรพิไลพรรณ รหัสการพิมพ์ 30219

เนื้อหา เป็นการศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ และประโยชน์ของการศึกษาตลาดแรงงาน ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยศึกษาถึงวิธีการสร้างเส้นอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ตลอดจนสิ่งที่มีความสัมพันธ์การอุปสงค์และอุปทาน เช่น ศึกษาการกำหนดอัตราค่าจ้าง การลงทุนทางด้านการศึกษา การไปทำงานในต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะตลาดแรงงานในประเทศไทย

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ เลือกทำ 5 ข้อ เนื้อหาจะอยู่ในบทที่ 1-5 ในตำราวิชา EC 305 และบทที่ 7 ในตำรา EC 305 (S)

รศ. จินตนา พรพิไลพรรณ

GE 213

ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)

ศึกษารายละเอียดจากตำราและคู่มือภูมิศาสตร์กายภาพ จัดพิมพ์โดย ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.โลกของเรา และการหาตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก-เวลา 2.ธรณีภาค 3. อุทกภาค 4. บรรยากาศ 5. ชีวภาค แต่ละบทในคู่มือจะระบุจุดประสงค์ไว้ทุกเรื่องพร้อมทั้งแนวข้อสอบ ขอให้ศึกษาทั้งเนื้อหาตามทฤษฎีและภาคคำนวณอย่างละเอียด

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ

สถานที่บรรยาย SSB 301 เวลา 11:30-13.20 น.

สอบได้ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2531 เวลา 09.00-11.30 น.

รศ. ทวี ทองสว่าง

รศ. วันทนีย์ ศรีรัฐ

GE 342

การสำรวจ 2 (Surveying II)

เนื้อหา มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ - หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจภูมิประเทศ - การวัดระยะและมุม - การคำนวณปรับแก้ - การคำนวณพื้นที่และปริมาตร - การทำระดับเส้นชั้นความสูงและงานสำรวจการทาง

ภาคปฏิบัติ

ให้นักศึกษาปฏิบัติภาคสนามตามทฤษฎีทุกเรื่อง การวัดผล ภาคทฤษฎี 50 % ภาคปฏิบัติ 50 % สำหรับผู้ที่ไม่เข้าฟัง ต้องสอบภาคทฤษฎีทั้ง 100 % กำหนดวันสอบไล่ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 PMB 401/2 เวลา 09.00-11.30 น.

สถานที่เรียน PMB 401/2 เวลา 09.30-13.20 น.

รศ. ทวี ทองสว่าง

อ. ชูศักดิ์ คงานนท์

ข่าวกระบวนวิชา

EC 389

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ตำรา ใช้ตำรา หลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1 โดย รศ.ทิพย์ทิพย์ชัยเมธา

เนื้อหา ศึกษาถึงระบบสหกรณ์ หลักสหกรณ์สากล ประเภทของสหกรณ์ การจัดการสหกรณ์ การเงินสหกรณ์ และระบบสหกรณ์ของประเทศไทย

ผู้บรรยาย

1) รศ.กาญจนา สวงวงศ์วาน รับผิดชอบการบรรยาย บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 11

2) ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ รับผิดชอบการบรรยาย บทที่ 8, 9, 10, 12, 13, และ 14

การวัดผล เป็นข้อสอบอัตนัยทั้งหมด 100 คะแนน

รศ.กาญจนา สวงวงศ์วาน

EC 382

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร

ตำรา ใช้ตำราวิชา เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร โดย รศ.กาญจนา สวงวงศ์วาน (รหัสสารพิมพ์ 3052)

เนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรปัจจัยการผลิตและการผลิตทางเกษตรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีการผลิตมาประยุกต์กับการผลิตทางเกษตร การเสี่ยงภัยและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการผลิตทางเกษตร การวางแผนการผลิตทางเกษตร โดยใช้เทคนิคลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง การวัดผล

(1) เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 5 ข้อ

(2) ในระหว่างการบรรยาย จะมีการทดสอบ 2 ครั้ง (ไม่บังคับนักศึกษาขึ้นอยู่กับความสมัครใจ)

ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบ 1 อาทิตย์ ถ้านักศึกษามีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อผู้สอนโดยตรง

รศ.กาญจนา สวงวงศ์วาน

HO 303

เทคโนโลยีการผลิตอาหาร

ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2530 นั้น HO 303 มีข้อสอบ 10 ข้อ รวม 100 คะแนน ข้อสอบออกทุกบท ลักษณะของข้อสอบแบบอัตนัย ลักษณะของข้อสอบแนวเดียวกับภาค 1 ที่ผ่านมา ในการตอบนั้นนักศึกษาต้องรู้ทฤษฎีแล้วนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้ นักศึกษาต้องอธิบายเหตุผลได้ว่าทฤษฎีหลัก การต่างๆ นั้นมีความจำเป็นและสามารถนำมาเกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมมากรับบริการด้วยอาหารได้ นักศึกษาที่ตอบเฉพาะหัวข้อ โดยไม่มีคำอธิบายเลยจะได้คะแนนน้อยมาก ขอให้นักศึกษาดูหนังสือให้ละเอียด และทำความเข้าใจทุกหัวข้อ

อ.อนุช พลศิริ

TH 258

วรรณคดีวิจารณ์

วัน-เวลาสถานที่บรรยาย TU 09.50-11.20 LTB 301
ตำรา วรรณคดีวิจารณ์

หนังสืออ่านประกอบ มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์ เนื้อหาวิชา ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม หลักเกณฑ์และแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรม ตลอดจนฝึกฝนการวิจารณ์

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ เตรียมอ่านเรื่องสั้น (ต้องมีรูปแบบเป็นเรื่องสั้นจริงๆ ไม่ใช่นวนิยายหรือบทละคร) เพื่อการสอบไล่ 1 เรื่อง ความยาวประมาณ 20-50 หน้า (16 หน้ายกหรือขนาดพ็อคเก็ตบุค) และให้เตรียมการวิจารณ์เรื่องสั้นในการสอบ โดยใช้เกณฑ์การวิจารณ์ที่ได้ศึกษาในกระบวนวิชา TH 258 คู่มือที่ 5-6 มาเขียนเป็นข้อหนึ่งของข้อสอบในการสอบไล่

ส.กุหลาบ นัลลิกะมาส

EC 482

เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีการเกษตร

ตำรา ใช้ตำราวิชาเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร โดย รศ.กาญจนา สวงวงศ์วาน (รหัสสารพิมพ์ 30153)

เวลาบรรยาย ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30-11.20 น. ดึกตึกบูร ห้อง 202

เนื้อหา ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตทางเกษตร ประเภทของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การยอมรับสิ่งใหม่ๆ การค้นพบผลิตภัณฑ์พืชที่ให้ผลตอบแทนสูง การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตทางเกษตร ผลกระทบจากการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ฯลฯ

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ 100 คะแนน

รศ.กาญจนา สวงวงศ์วาน

HC 371

การตัดเย็บเสื้อผ้า 1
CLOTHING CONSTRUCTION I

วัน-เวลาและสถานที่ วันจันทร์ เวลา 7.30-11.20 น. ดึก DS 5524 (ห้องปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า)

ตำรา การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 โดย อ.ศรีนวล แก้วแพรก

เนื้อหาวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำตะเข็บเบื้องต้นด้วยมือและจักร การใช้จักรเย็บผ้า การดูแลรักษาจักร และอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การวัดตัวสร้างแบบเบื้องต้น (Basic pattern) เทคนิคการตัดเย็บและการลงตัว

การวัดผล

1. คะแนนจากงานปฏิบัติระหว่างเรียน 30 %
2. สอบภาคปฏิบัติการตัดเย็บ 30 %
3. สอบภาคทฤษฎี ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง (คณะจัดสอบเอง) 40 % รวม 100 คะแนน

อ.ศรีนวล แก้วแพรก

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2530

เมษายน 2531							1988 APRIL						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				

พฤษภาคม 2531							1988 MAY						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT

มิถุนายน 2531							1988 JUNE						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 1

สอบภาคฤดูร้อน 1

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2

จากบรรณธิการ

เปิดสถานศึกษาขึ้น และภาคฤดูร้อน 2 ก็คงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป หลายต่อหลายคนผู้ถือว่าเป็นชาวเด็ก เชื่องพึ่งที่จะทำให้มีโอกาสเข้าเรียนการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยที่มาตรฐานทางการศึกษาไม่ได้ลดลง

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะขอคัดความจากรายการศึกษาลดลง และเป็นการเร่งรัดทางด้านการศึกษา แต่ในความเป็นจริงแล้วการดำเนินการเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดผลลบออกไปมากกว่าผลบวกทางด้านการศึกษาแล้ว ยิ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทางเลือกมากขึ้น เพราะโอกาสทางการศึกษาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน บางคนเมื่อเวลาที่ไปในการศึกษามาก ก็อาจจะเลือกเรียนทั้ง ภาคฤดูร้อน 1 และภาคฤดูร้อน 2 ทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีทีเดียว แต่สำหรับบางคนที่มีการ

พื้นที่การรณรงค์ ๆ ก็มีโอกาสที่จะเลือกเรียนในภาคฤดูร้อน 1 หรือภาคฤดูร้อน 2 หรือไม่เลือกเรียนทั้งภาคฤดูร้อน 1 และ 2 ก็ได้ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

นับว่าเป็นความโชคดีของนักศึกษาที่มีโอกาสในการเลือกสถานศึกษาขึ้น แม้ว่า อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาแล้วคิดว่าทั้งอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคงเต็มใจกับภาระหน้าที่ดังกล่าว

นโยบายเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน 1 และภาคฤดูร้อน 2 จึงนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง

อิมตนา พรทิไธพรณ

คัดข้อปริสาร

ต่อจากหน้า 1

ส่วนหมายเลขประจำพรรคของสมาชิกสถานศึกษา ประเภทระบุพรรค ประกอบด้วยหมายเลขต่าง ๆ ดังนี้ หมายเลข 11 พรรคสามแสงทอง, หมายเลข 12 พรรคเทอดราม, หมายเลข 13 พรรคกระแสนธรรม, หมายเลข 14 พรรคธวัชปิตุย์, หมายเลข 15 พรรคนักศึกษา 5 ประสาน, หมายเลข 16 พรรคพลังราม, หมายเลข 17 พรรคสังฆธรรม, หมายเลข 18 พรรคพัฒนาปัญญาชน, หมายเลข 19 พรรคพิทักษ์ธรรม และหมายเลข 20 พรรคเปลวเทียน

ซึ่งสมาชิกสถานศึกษา ประเภทระบุพรรคนั้น เป็นคะแนนนิยมในพรรคที่นักศึกษาเลือก โดยการคำนวณที่หนึ่งสมาชิก ต้องส่งสมาชิกพรรคมาดำรงตำแหน่งสมาชิกสถานศึกษา (พรรคแต่งตั้ง) ภายหลังทราบผลการเลือกตั้งแล้ว

รวมทั้งหมายเลขประจำพรรคของสมาชิกสถานศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล ประกอบด้วยหมายเลขต่าง ๆ ดังนี้ หมายเลข 21-28 พรรคสามแสงทอง, หมายเลข 31-38 พรรคเทอดราม, หมายเลข 41-48 พรรคกระแสนธรรม, หมายเลข 51-58 พรรคธวัชปิตุย์, หมายเลข 61-68 พรรคนักศึกษา 5 ประสาน, หมายเลข 71-78 พรรคพลังราม, หมายเลข 81-88 พรรคสังฆธรรม, หมายเลข 91-98 พรรคพัฒนาปัญญาชน, หมายเลข 101-108 พรรคพิทักษ์ธรรม และหมายเลข 111-118 พรรคเปลวเทียน

สำหรับการใช้สิทธิลงคะแนน

เลือกตั้ง ทั้ง 3 ประเภท คือ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ส.ม.ร.) นั้นต้องลงคะแนนให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวเท่านั้น สมาชิกสถานศึกษา ประเภทระบุพรรค ต้องลงคะแนนให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวเช่นกัน โดยเลือกพรรคเดียวกับพรรคที่เลือกให้เป็นองค์การนักศึกษา หรือเลือกต่างพรรคกันก็ได้ และสมาชิกสถานศึกษาประเภทระบุตัวบุคคล จะเลือกกี่คนก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 8 คน

ซึ่งจะเลือกผู้สมัครจากหลายพรรคที่ลงสมัครฯ ก็ได้

อนึ่ง ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทุกคน มีสิทธิ อิสระ เสรีภาพอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้ง คือสามารถเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทั้ง 10 พรรคที่ลงสมัครได้ โดยการเลือกกระจายจากหลายพรรค ตามรายละเอียดทั้ง 3 ประเภทของการเลือกตั้ง

ในตอนเย็นของวันเดียวกัน (วันสมัครรับเลือกตั้ง) ได้มีการประชุมพรรคนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 10 พรรค ปรากฏว่ามีการจับสลากวันปราศรัยหาเสียงด้วย ดังนี้ **ทีมแรก 1 (หัวหมาก)**
1. 28 ม.ค. 31 พรรคธวัชปิตุย์,
2. 29 ม.ค. 31 พรรคกระแสนธรรม,
3. 30 ม.ค. 31 พรรคพลังราม,
4. 1 ก.พ. 31 พรรคเปลวเทียน,
5. 2 ก.พ. 31 พรรคพัฒนาปัญญาชน,
6. 3 ก.พ. 31 พรรคสามแสงทอง,
7. 4 ก.พ. 31 พรรคพิทักษ์ธรรม,
8. 5 ก.พ. 31 พรรคนักศึกษา 5

ประสาน, 9. 6 ก.พ. 31 พรรคสังฆธรรม

และ 10. 8 ก.พ. 31 พรรคเทอดราม และ **ทีมแรก 2 (บางนา)** 1. 28 ก.พ. 31 พรรคสังฆธรรม, 2. 29 ม.ค. 31 พรรคสามแสงทอง, 3. 30 ม.ค. 31 พรรคพิทักษ์ธรรม, 4. 1 ก.พ. 31 พรรคเทอดราม, 5. 2 ก.พ. 31 พรรคนักศึกษา 5 ประสาน, 6. 3 ก.พ. 31 พรรคพลังราม, 7. 4 ก.พ. 31 พรรคเปลวเทียน, 8. 5 ก.พ. 31 พรรคพัฒนาปัญญาชน, 9. 6 ก.พ. 31 พรรคกระแสนธรรม และ 10. 8 ก.พ. 31 พรรคธวัชปิตุย์ การปราศรัยเดี่ยวที่ **ทีมแรก 1 และทีมแรก 2** ห้ามมีการนำดนตรีและองค์ประกอบอื่น ๆ ด้านบันเทิงมาใช้ในกรทราเสียง

รายละเอียดของการปราศรัยใหญ่หาเสียงรวม สำหรับในวันพุธที่ 27 มกราคม 2531 มีดังนี้ เวลา 14.00-15.00 น. แสดงดนตรี เวลา 15.00-15.30 น. พรรคธวัชปิตุย์, เวลา 15.35-16.05 น. พรรคนักศึกษา 5 ประสาน, เวลา 16.10-16.40 น. พรรคเปลวเทียน, เวลา 16.45-17.15 น. พรรคพิทักษ์ธรรม, เวลา 17.20-17.50 น. พรรคสังฆธรรม, เวลา 17.50-19.20 น. แสดงดนตรี, เวลา 19.20-19.50 น. พรรคกระแสนธรรม, เวลา 19.55-20.25 น. พรรคพัฒนาปัญญาชน, เวลา 20.30-21.00 น. พรรคพลังราม, เวลา 21.05-21.35 น. พรรคเทอดราม เวลา 21.40-22.10 น. พรรคสามแสงทองและ เวลา 22.10-22.45 น. แสดงดนตรีปิดรายการ สำหรับ

การปราศรัยใหญ่หาเสียงรวมในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 มีดังนี้ ดังนี้ 14.00-15.00 น. แสดงดนตรี, เวลา 15.00-15.30 น. พรรคพลังราม, เวลา 15.35-16.05 น. พรรคพัฒนาปัญญาชน, เวลา 16.10-16.40 น. พรรคสามแสงทอง, เวลา 16.45-17.15 น. พรรคสังฆธรรม, เวลา 17.20-17.50 น. พรรคนักศึกษา 5 ประสาน, เวลา 17.50-19.20 น. พรรคพลังราม, เวลา 19.20-19.50 น. พรรคกระแสนธรรม, เวลา 19.55-20.25 น. พรรคพลังราม, เวลา 20.30-21.00 น. พรรคพลังราม, เวลา 21.05-21.35 น. พรรคเทอดราม เวลา 21.40-22.10 น. พรรคสามแสงทองและ เวลา 22.10-22.45 น. แสดงดนตรีปิดรายการ สำหรับ

2531 มีดังนี้ ดังนี้ 14.00-15.00 น.

แสดงดนตรี, เวลา 15.00-15.30 น. พรรคพลังราม, เวลา 15.35-16.05 น. พรรคสังฆธรรม, เวลา 16.10-16.40 น. พรรคสามแสงทอง, เวลา 16.45-17.15 น. พรรคพัฒนาปัญญาชน, เวลา 17.20-17.50 น. พรรคพิทักษ์ธรรม, เวลา 17.50-19.20 น. แสดงดนตรี, เวลา 19.20-19.50 น. พรรคธวัชปิตุย์, เวลา 19.55-20.25 น. พรรคนักศึกษา 5 ประสาน, เวลา 20.30-21.00 น. พรรคเปลวเทียน, เวลา 21.05-21.35 น. พรรคเทอดราม, เวลา 21.40-22.10 น. พรรคกระแสนธรรม และ เวลา 22.10-22.45 น. แสดงดนตรีปิดรายการ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย (ท.บ.ม.) ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการณรงค์เลือกตั้งของพรรคนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง พรรคละ 6,000 บาท เพื่อให้พรรคต่าง ๆ มีความเสมอภาคทางโอกาสขั้นพื้นฐานในการเสนอตัวให้นักศึกษาพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแนวทางของประชาธิปไตย

สำหรับพรรคนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง มีจำนวน 2 พรรค คือ พรรคเสรีภาพ และ พรรคประชาธิปไตยทางองค์การนักศึกษาได้ออกประกาศองค์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.ส.ม.ร.) ประกาศเลิก (ยุบ) พรรคเสรีภาพให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2531 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย

ประชาสัมพันธ์

คณะรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีความเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า ผมรู้สึกใจมากที่ได้เห็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เป็นการศึกษาเปิดโอกาสให้คนในประเทศได้รับการศึกษา โดยไม่จำกัดโอกาสทางเศรษฐกิจ และทางพื้นฐานความรู้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตของบัณฑิตรามคำแหงจะต้องเป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณจำกัดไม่สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับคนส่วนใหญ่ในประเทศได้ ผมจึงภูมิใจมากที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้โอกาสกับคนไทย

พรรค พ.ศ. 2523 ที่กำหนดว่า พรรคที่จดทะเบียนองค์การนักศึกษาแล้ว หากไม่ได้รับเลือกตั้งเลยหรือไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 2 ปี ต้องถูกเลิก (ยุบ) พรรค ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีพรรคนักศึกษาโดยถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 11 พรรค

การเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณเต็นท์รอบสระน้ำภายในมหาวิทยาลัย โดยการนำกระดาษตอบกลับถามในข้อสอบแบบปรนัยมาทำเป็นบัตรเลือกตั้งโดยอนุโลม เพื่อส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจนับคะแนนผลการเลือกตั้ง นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทันสมัยกว่าการเลือกตั้งทุกประเภทในประเทศไทย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(1) ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมบุญ โสภารัตน์ อธิการบดี

- (2)ร.ศ.สมรศักดิ์ พงศ์งาม รองอธิการบดีทั่วไป
- (3)ร.ศ.บรรพต วีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- (4)ร.ศ.พรหมดี ประเสริฐธรรม รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ
- (5)ร.ศ.คิม ชัยมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- (6)ร.ศ.จันทน์ ธานีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและโครงการพิเศษ
- (7)ร.ศ.อัญชลี เกตุรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
- (8)ร.ศ.ธานีรัตน์ ชัยพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- (9)ร.ศ.วิจิตรภรณ์ ชัยไพฑูริย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- (10)ร.ศ.ดร.สุจิตต์ ภู่อาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
- (11)ร.ศ.พนิต ธีรบุรุษ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
- (12)ร.ศ.ดร.สุคนธ์ วัชรนิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายพิเศษสัมพันธ์

- (13)ร.ศ.พูนศักดิ์ วรรณพงษ์
- (14) ผ.ศ.สมชาย วรรณรัตน์
- (15)ร.ศ.อนุทวดี พัฒนบุญย์
- (16)ร.ศ.สมเอก เพ็ชรอนุบุญย์
- (17)ร.ศ.มานพ พรหมมณีโชติ
- (18)ร.ศ.วิภาช นาคศิริกุลกิจ
- (19)ร.ศ.ดร.พรชัย พัฒนบิณฑิต
- (20)นายสมชาย น้อยคำ
- (21)นางสุนาม วงศ์ทองสรณ์
- (22)ร.ศ.ปัญญา สิริภรณ์

คณะบดีคณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและสหกรณ์ประเมินผล

คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์

รศ.พนิต ธีรบุรุษ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
รศ.อนันต์กาน อังคนันทน์ กรรมการที่ปรึกษารศ.พันทิพา สุนาพรจรรยา รศ.ศิริวรรณ ตันนะรัตน์ ผ.ศ.ดร.โกเมน จีรัฐกุล ผ.ศ.ประสพ พงษ์นิยม รศ.เจริญศักดิ์ อึ้งเจริญวัฒนา นายเลิศ เจษฎาวุธย์ นายวิวัฒน์ชัย ภู่อาระสมบัติ น.ส.อัญชลี หวีรัมย์ดี น.ส.สุภาวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ นายรายณรงค์ สอนินตนา พรทิไธพรณ นายจรัส สิงห์โตทอง นางสินี ลิมอภิชาติ นางสมหมาย ตติยะวรรณรัตน์ ดร.โรสลา สรวันเกียรติ

หนังสือพิมพ์

ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรณาธิการ รศ.จิมตนา พรทิไธพรณ บรรณาธิการผู้ช่วย นายจรัส สิงห์โตทอง นางสินี ลิมอภิชาติ นางสมหมาย ตติยะวรรณรัตน์ กองบรรณาธิการ นวรัตน์ อธิราชภานุชา ภัทศพร วัฒนา อธิชาติ อุทุมรัตน์ พญุพรรณรัตน์ รัตนา พงษ์นิยม สุทธิ ตันติวัฒน์ อธิชาติ ชัยพานิชปุระ พรรคการเมือง ศุภรทอง นพวรรณ ทอมทวี วิทยา ธนาภรณ์มงคล นพรัตน์ รัตนปราณี สมนารถ อิศรินทร์

กองจัดการ

งนประเภทสัมพันธ์ โทร. 3180900 หรือ 3180867-85 ต่อ 164, 165
อัตราค่าสมาชิก (ปีละ 52 ฉบับออกทุกวันจันทร์) สมาชิกรับด้วยตนเองปีละ 25 บาท สมาชิกรับทาง ปณ. ปีละ 100 บาท สมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองที่กองจัดการ หรือส่งทาง ปณ. ส่งเงินในนาม นายราย นงนุช ผู้จัดการ ขร. กิ่งประจักษ์พันธ์ มทววิทยาภรณ์ รศ.จิมตนา พรทิไธพรณ โทร. 3180923, 3180867-85 ต่อ 390

